
 

 
กระทูถาม 

 

  ประ เทศไทยมี ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย ในระบบรั ฐสภา 
มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีอํานาจอธิปไตยที่มาจากปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย 
ผู เปนประมุขทรงใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา อํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรีและ 
อํานาจตุลาการทางศาล ระบบรัฐสภาไทยไดนําเอาหลักการแบงแยกอํานาจ และหลักการ 
ถวงดุลอํานาจ มาบังคับใชอยางผสมกลมกลืนกัน จากการนําเอาหลักการแบงแยกอํานาจ 
และหลักการถวงดุลอํานาจมาใชนี่เอง ทําใหรัฐสภาผูใชอํานาจนิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรี 
ผูใช อํานาจบริหารมีความสัมพันธกัน และในขณะเดียวกันก็กอใหเกิดการคานอํานาจ 
ซึ่งกันและกัน ทําใหอํานาจอธิปไตยไมตกไปอยูกับผูใชอํานาจฝายใดฝายหนึ่งโดยเฉพาะ 

  การถวงดุลอํานาจระหวางฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารนั้น เปนการให 
ผู ใช อํานาจแตละฝายดําเนินการควบคุมและแทรกแซงซึ่ งกันและกัน  โดยใหรัฐสภา 
เปนผูใชอํานาจในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล ในการนี้รัฐสภามีอํานาจ 
ตั้งกระทูถามถามรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในหนาที่ได มีอํานาจลงมติไมไววางใจ
รัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะ  เม่ือเห็นวารัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีกระทําในสิ่งที่ไมถูก
ไมควร และตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นศึกษาปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  เปนตน แตในขณะเดียวกัน
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจแทรกแซงการดําเนินกิจการของสภาไดเชนกัน โดยใหคณะรัฐมนตรี 
มีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติตอสภาเพื่อพิจารณา มีสิทธิที่จะเขาประชุมสภาและชี้แจง 
เร่ืองตาง ๆ ที่สภาพิจารณา และมีอํานาจยุบสภาผูแทนราษฎร เม่ือเห็นวาสภาผูแทนราษฎร
กระทําการอันเปนการขัดขวางการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหมีการเลือกตั้งทั่วไป 
ครั้งใหม   

  การที่ฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารมีอํานาจลมซึ่งกันและกัน โดยใหรัฐมนตรี 
เปนรายบุคคลหรือทั้งคณะตองพนจากตําแหนงเม่ือสภาลงมติไมไววางใจ และรัฐบาลมีอํานาจ 
ยุบสภาเมื่อสภาผูแทนราษฎรดําเนินการขัดขวางการดําเนินงานของรัฐบาลนั้น ทําใหมีการ
ควบคุมซ่ึงกันและกันจนทําใหทั้งสองฝายกระทําการตาง ๆ ดวยความระมัดระวังเพื่อปองกัน 
มิใหอีกฝายหนึ่งใชมาตรการขั้นรุนแรงถึงกับลงมติไมไววางใจหรือยุบสภาได 

  ในระบบรัฐสภาไทย  รัฐสภาเปนผูมีอํานาจควบคุมการบริหารราชการแผนดิน  
กระทูถามจึงถูกนํามาเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของ
รัฐสภา ดังน้ัน ในที่นี้จึงขอกลาวถึงกระทูถาม  เพ่ือใหผูอานเขาใจถึงความหมายของกระทูถาม 



๑๓๖ 

 

บทบาทของกระทูถามในการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน ลักษณะและประเภทของ 
กระทูถาม การตั้งและการตอบกระทูถาม การถอนกระทูถาม การระงับของกระทูถาม 

ความหมายของกระทู  

  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดความหมายของ
คําวา “กระทู” ไววา “กระทู น.หัวขอหรือขอความที่ตั้งใหอธิบาย เชน กระทูธรรม กระทูถาม 
กระทูถาม (กฎ) น. คําถามในขอเท็จจริงหรือนโยบายที่สมาชิกสภานิติบัญญัติหรือสมาชิก
องคการบริหารสวนทองถิ่นตั้งถามฝายบริหารใหตอบในที่ประชุมแหงสภานั้น ๆ หรือตอบเปน
หนังสือ (อ. Question)” 

  นายคณิน บุญสุวรรณ  อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไดใหความหมายของ  
คําวา  “กระทู” ไวในปทานุกรมศัพทรัฐสภาไทยไววา “กระทู” หมายถึง ขอซักถามที่สมาชิก
รัฐสภา  ถามรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลเกี่ยวกับงานในหนาที่ 

  จากความหมายของคําวา “กระทู” ดังกลาวเราอาจสรุปไดวา “กระทู” หมายถึง       
ขอที่ตั้งถามหรือคําถามที่สมาชิกรัฐสภาตั้งขึ้นถามรัฐมนตรีในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับขอเท็จจริง
หรือขอนโยบายที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ของรัฐมนตรีเพ่ือใหรัฐมนตรีที่รับผิดชอบตอบ 

วิวัฒนาการของกระทูถาม 

  กระทูถามเปนวิธีการควบคุมการบริหารราชการแผนดินอยางหนึ่งของ 
รัฐสภาไทย  กระทูถามไดถูกนํามาใชเปนครั้งแรก โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ ไดกําหนดไวในมาตรา ๔๐ วรรคสองวา “ในที่ประชุม สมาชิกทุกคน 
มีสิทธิตั้งกระทูถามรัฐมนตรี ในขอความใด ๆ อันเกี่ยวกับการงานในหนาที่ได แตรัฐมนตรี 
ยอมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมตอบเม่ือเห็นวาขอความนั้น ๆ ยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับ    
ความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน” ตอจากนั้นเปนตนมารัฐธรรมนูญที่บังคับใช 
ในเวลาตอมารวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันก็ไดกําหนดใหสมาชิกรัฐสภามีสิทธิตั้งกระทูถาม  
ถามรัฐมนตรีผูรับผิดชอบได 

  ในระยะแรกที่ใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ นั้น 
ยังไมมีขอบังคับการประชุมสภา ดังนั้น การตั้งกระทูถามของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ในสมัยนั้น จึงตองอาศัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเปนหลัก ทําใหการดําเนินการเกี่ยวกับ 
กระทูถามไมรัดกุม  และมีลักษณะที่เปนการซักถามและการอภิปรายรวมกันไป แตพอถึง 
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๔๗๖ ก็ไดมีการประกาศใชขอบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภา



๑๓๗ 

 

                                                

ผูแทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ซึ่งไดกําหนดวิธีการตั้งกระทูถามและการซักถามรัฐบาล  
โดยกําหนดใหสมาชิกที่ประสงคจะตั้งกระทูถามรัฐบาลหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง จะตองทํา 
เปนหนังสือ มีสมาชิกรับรอง ๔ คน ยื่นตอประธานสภา และเม่ือประธานไดรับกระทูถาม 
เปนหนังสือแลว ก็จะแจงใหรัฐบาลทราบ รัฐบาลหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบจะตอบทันที 
หรือจะกําหนดวันที่จะตอบก็ได หรือจะไมตอบเม่ือเห็นวาขอความนั้นไมควรเปดเผย 
เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดินก็ได แตตองแสดงเหตุผล 
นอกจากนี้แลว ขอบังคับการประชุมยังหามมิใหสมาชิกตั้งกระทูถามกันเองอีกดวย 

  ในชวงเวลาที่ใชขอบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภาผูแทนราษฎร  
พุทธศักราช ๒๔๗๖ การตั้งกระทูถามจะตองกระทําเปนหนังสือและตองมีสมาชิกรับรอง ๔ คน 
แต เ ม่ื อป ร ะกาศ ใช ข อบั ง คั บก า รปร ะชุ มแล ะกา รปรึ กษาของสภาผู แทนร าษฎร  
พุทธศักราช ๒๔๗๗  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็สามารถเสนอกระทูถามเปนหนังสือได 
โดยไมตองมีผูรับรองและยังกําหนดใหรัฐมนตรีตอบกระทูถามไดสองทาง คือ ทางหนังสือ 
ราชกิจจานุเบกษาหรือจะตอบในที่ประชุมก็ได  โดยใหผูตั้งกระทูถามระบุวาจะใหตอบทางใด  
จากนั้นเปนตนมา การตั้งกระทูถามจึงเปนสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิกและรัฐมนตรีก็สามารถตอบ
กระทูถามไดสองทาง คือ ตอบในราชกิจจานุเบกษาหรือตอบในที่ประชุมสภา ตามแตสมาชิก 
ผูตั้งกระทูถามจะเปนผูกําหนด  มาตรการเกี่ยวกับกระทูถามไดรับการพัฒนาขึ้นเปนลําดับ 
จนกระทั่งไดประกาศใชขอบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภาผูแทนราษฎร พุทธศักราช 
๒๔๙๐  และขอบังคับการประชุมและการปรึกษาของพฤฒิสภา พุทธศักราช ๒๔๙๐ 
ซึ่งออกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ ขอบังคับการประชุม 
ฉบับป ๒๔๙๐ นี้ ไดกําหนดถึงการตั้งกระทูถามและการซักถามรัฐมนตรีของสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกพฤฒิสภา  ดังนี้ 

ขอบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภาผูแทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๙๐๑  

  ๑. การตั้งกระทูถามใหปฏิบัติตอไปน้ี 
ก..ใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือ  โดยมีขอความสั้น ๆ  และเปนคําถาม

ในขอเท็จจริงหรือนโยบาย  การอางขอเท็จจริงประกอบจะตองรับรองวาถูกตอง  และถาจําเปน
จะตองมีคําชี้แจง  ก็ใหระบุไวเปนสวนหนึ่งตางหาก 

ข..ใหระบุดวยวาจะใหรัฐมนตรีตอบในที่ประชุมสภา หรือในราชกิจจา
นุเบกษา 

 

 
๑ ขอบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภาผูแทนราษฎร  พุทธศักราช  ๒๔๙๐. 
 



๑๓๘ 

 

๒.  มิใหตั้งกระทูถามที่ 
ก. เปนเชิงประชดหรือเสียดสี 
ข. เคลือบคลุม หรือเขาใจยาก 
ค. เปนเรื่องที่ไดตอบแลวหรือไดมีการปฏิเสธแลว 
ง. เพื่อใหออกความเห็น 
จ. เปนปญหาขอกฎหมาย 
ฉ. ประสงคจะทราบถึงกิจการภายในของตางประเทศ 
ช. ประสงคจะทราบกิจการสวนตัวของบุคคลใด ๆ เวนแตที่เกี่ยวกับ 

การงานในหนาที่ราชการ 
  ๓. กรณีที่เกี่ยวกับประโยชนสําคัญของแผนดินหรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปน
เรงดวน เพราะเปนภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมหรือ
เสถียรภาพของประชาชน ซึ่งสมาชิกเห็นวาสมควรที่รัฐมนตรีจะตองรีบดําเนินการโดยทันที 
สมาชิกจะตั้งกระทูถามเปนเรื่องดวน โดยระบุใหตอบในที่ประชุมสภาก็ได แตถาเปนที่สงสัยวา
เปนเรื่องดวนหรือไม  ใหเปนอํานาจของประธานที่จะวินิจฉัย 
  ๔. ประธานจะตองรีบสงกระทูถามไปเพ่ือใหรัฐมนตรีเตรียมตอบและใหบรรจุ 
เขาระเบียบวาระโดยปกติภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันที่สงไปใหรัฐมนตรี แตถาเปนกระทูถาม
ดวน  ถาสมาชิกไดเสนอลวงหนากอนเวลาประชุมครั้งใดไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง ใหประธานรีบ
จัดสงไปเพ่ือใหรัฐมนตรีเตรียมตอบในการประชุมครั้งน้ัน  มิเชนน้ันแลวใหถือวาตองการใหตอบ
ในการประชุมครั้งตอไป  แตรัฐมนตรีจะตอบในการประชุมครั้งนั้นก็ได 

๕. กระทูถามที่ระบุใหตอบในที่ประชุมสภา เม่ือถึงระเบียบวาระสําหรับ 
กระทูถามนั้นแลว  ใหประธานอนุญาตใหถามตามลําดับ แตถามีกระทูถามดวนรวมอยูดวย
ประธานจะตองใหผูตั้งกระทูถามดวนถามกอน สวนในการถามนั้นผูตั้งกระทูถามไมจําเปน 
ตองอานคําชี้แจงประกอบ 

๖. ถาผูตั้งกระทูถามไมถามหรือไมอยูในที่ประชุม และมิไดมอบหมายใหสมาชิก
ผู ใดถามแทนแลว  ใหถือว าไดถอนกระทูนั้ น  แตถ า มีการมอบหมายใหสมาชิกผู ใด 
ถามแทน ผูไดรับมอบจะตองแสดงหลักฐานเปนหนังสือตอประธานสภา สวนการขอถอน 
กระทูถามนั้นเปนสิทธิของสมาชิกผูตั้งกระทูถามที่จะกระทําได 

๗. เม่ือสมาชิกผูตั้งกระทูถามถามรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไดตอบในที่ประชุมสภา
แลว ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิซักถามไดอีกสามครั้ง เวนแตประธานไดอนุญาตใหซักถามตอไป             
และในการตอบกระทูถามนั้นเม่ือมีเหตุผลอันสมควร รัฐมนตรีจะขอเลื่อนการตอบกระทูถาม 
ในที่ประชุมก็ได 

๘. ในการประชุมแตละครั้งจะมีเวลาสําหรับกระทูถามไมเกินหน่ึงชั่วโมง 
เวนแตเปนเรื่องที่ถามหรือตอบคางอยู ประธานจะอนุญาตตอไปจนเสร็จเร่ืองก็ได และในการ



๑๓๙ 

 

                                                

ประชุมแตละครั้ง ผูตั้งกระทูถามคนเดียวกันจะถามรัฐมนตรีเกินกวาสองเรื่องมิได เวนแตจะไมมี
กระทูถามของผูอ่ืนและรัฐมนตรีพรอมที่จะตอบ ประธานสภาจึงมีสิทธิอนุญาตใหถามตอไปได 

๙. กระทูถามที่รัฐมนตรียังมิไดตอบ ถามีการเปลี่ยนสภาใหมหรือเปลี่ยน
คณะรัฐมนตรีใหมใหถือวากระทูถามนั้นระงับไป 

ขอบังคับการประชุมและการปรึกษาของพฤฒิสภา พุทธศักราช  ๒๔๙๐๒  

๑. สมาชิกจะตั้งกระทูถามตองทําเปนหนังสือยื่นตอประธานสภา และใหระบุ
ดวยวาจะใหตอบทางหนังสือราชกิจจานุเบกษาหรือจะใหตอบในที่ประชุมสภา  เม่ือประธานสภา
พิจารณาเห็นวาเปนกระทูถามที่ถูกตองแลว ก็ใหสงไปยังรัฐบาล 

๒. การตั้งกระทูถามใหเขียนเปนรูปคําถามโดยมีขอความสั้น ๆ ที่ชัดเจนและ
เขาใจความหมายไดตลอดในเรื่องขอเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ของรัฐมนตรี  
กระทูถามใดจําเปนตองกลาวถึงขอเท็จจริงกอนตั้งเปนคําถาม  ก็ใหเขียนขอเท็จจริง 
ที่รับรองวาถูกตองแลวสั้น ๆ กระทูถามใดจําเปนตองมีคําชี้แจงประกอบก็ใหเขียนเปนหมายเหตุ
ทายใตที่ลงนามเปนอีกสวนตางหาก  แตไมตองอานคําชี้แจงเวลาอานกระทูถาม 

๓. คําถามตอไปน้ีตองไมอยูในลักษณะของกระทูถาม 
ก. ถามเพื่อใหออกความเห็น 
ข. ถามเปนเชิงโตแยง  ประชด หรือกลาวรายเสียดสี 
ค. ถามเรื่องที่ไดตอบแลวหรือไดมีการปฏิเสธแลว 
ง. ถามขอความเคลือบคลุมหรือเขาใจยาก  หรือเรื่องเล็กนอย 
จ. ถามเพื่อประสงคทราบถึงกิจการภายในในตางประเทศ 
ฉ. ถามเพื่อจะทราบวา ขาวในหนังสือพิมพหรือกิจการสวนตัวบุคคล          

วาจะเปนจริงหรือไม 
๔. เม่ือสมาชิกผูตั้งกระทูถามถามรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีไดตอบในที่ประชุม

สภาแลว ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิซักถามไดอีกสามครั้ง กระทูถามเปนการตอบโตระหวางสมาชิก 
ผูถามกับรัฐมนตรีผูตอบเทานั้น  ไมมีการอภิปรายและการลงมติ 

๕. เม่ือสมาชิกตั้งกระทูดวนถามรัฐมนตรี ใหประธานมีอํานาจวินิจฉัยวา 
กระทูถามนั้นเปนกระทูดวนหรือไม ถาประธานเห็นวาเปนกระทูดวน ก็ใหมีการตั้งกระทูถาม 
และตอบในที่ประชุมเปนการดวน 

๖ . ในการประชุมครั้งหนึ่งๆ ใหกําหนดเวลาถามและตอบกระทูไมเกิน  
๓๐ นาที เวนแตเปนเร่ืองที่กําลังถามหรือตอบคางอยู ประธานจะอนุญาตใหเวลาตอไป 
จนเสร็จเร่ืองก็ได   

 
๒ ขอบังคับการประชมุและการปรกึษาของพฤฒิสภา พุทธศักราช ๒๔๙๐. 



๑๔๐ 

 

๗. เม่ือรัฐมนตรีจะไมตอบกระทูถามใด โดยเห็นวาขอความนั้นๆ ยังไมควร
เปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดินแลว ตองชี้แจงใหทราบ 

๘. ถาสมาชิกผูตั้งกระทูถามมิไดอยูในที่ประชุม  เม่ือถึงระเบียบวาระกระทูถาม
นั้น  ใหถือวาสมาชิกผูนั้นไดถอนกระทูถามแลว เวนแตมีเหตุจําเปนประธานจะอนุญาตใหเลื่อน       
การตั้งกระทูถามนั้นไปก็ได 
  ๙. เม่ือรัฐมนตรีไดมาแถลงหรือแจงเรื่องใดใหที่ประชุมทราบ สมาชิกมีสิทธิ 
ซักถามในที่ประชุมนั้น เพ่ือขอรับคําอธิบายหรือคําชี้แจงเพ่ิมเติมได ในกรณีนี้รัฐมนตรีจะไมตอบ
โดยเห็นวาขอความนั้นๆ ยังไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญ   
ของแผนดินก็ได 

  การดําเนินการเกี่ยวกับกระทูถามดังกลาวไดถูกนํามาใชแมจะมีการ 
เปลี่ยนรัฐธรรมนูญและขอบังคับการประชุมในเวลาตอมาจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตาม
วิธีดําเนินการเกี่ยวกับกระทูถาม ก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปบาง เชน สิทธิในการถามรัฐมนตรี 
ในที่ประชุม จากเดิมที่กําหนดใหสมาชิกทุกคนรวมกันซักถามได มาเปนสิทธิเฉพาะตัว 
ของผูตั้งกระทูถาม โดยจะมอบหมายใหสมาชิกอ่ืนถามรัฐมนตรีแทนมิได แตหลักการโดยกวาง
ของกระทูถามยังเปนไปในแนวเดิม 

บทบาทของกระทูถาม 

  ในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลโดยรัฐสภานั้น กระทูถาม 
เปนวิธีการหนึ่งที่มีความสําคัญมาก กระทูถามนั้นมักเกิดจากเหตุการณที่กอใหเกิดความ
เดือดรอนกับประชาชน  เม่ือสมาชิกรัฐสภาทราบถึงความเดือดรอนของประชาชนก็จะตั้ง 
กระทูถามถามรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ เพ่ือใหฝายบริหารทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นพรอมทั้ง        
ใหฝายบริหารไดแถลงขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น  ตลอดทั้งแนวทางในการแกปญหาใหสภาไดรับทราบ 

  แนวทางในการตั้ งกระทูถามของแตละยุคแตละสมัยจะแตกตางกันไป                 
ตามเหตุการณและความสนใจของสมาชิกรัฐสภาวามีแนวความคิดเกี่ยวกับการควบคุม การ
บริหารราชการแผนดินอยางไร สมาชกิรัฐสภาในสมัยแรก ๆ ที่เร่ิมใชรัฐธรรมนูญมักมีความสนใจ
ไปในทางนโยบายการบริหารประเทศ  กระทูถามในสมัยน้ันจึงมักเปนกระทูถามในขอนโยบาย 
เชน กระทูถามของพระยาวิชัยราชสุมนตรี เร่ือง  รัฐบาลดําริจะชวยชาวนา โดยตั้งกระทูถาม  
ถามรัฐบาลวา คณะกรรมการราษฎรไดดําริที่จะชวยเหลือชาวนาบางหรือยัง  ซึ่งพระยา        
มโนปกรณนิติธาดา ประธานกรรมการราษฎร  ในขณะนั้นไดตอบวา  เรื่องนี้ไดคิดและไดแถลง
ไวในคําแถลงนโยบาย หากจะชวยเหลือไดแคไหนเพียงไรนั้นยอมขึ้นกับงบประมาณเปนสําคัญ     
 



๑๔๑ 

 

แตในปจจุบันกระทูถามที่ตั้งถามรัฐมนตรีนั้นมีทั้งกระทูถามในขอเท็จจริง เชน ปญหาขาราชการ
ประพฤติมิชอบกดขี่ขมเหงประชาชน  และกระทูถามในขอนโยบาย  เชน การชวยเหลือชาวนา  
เปนตน 

  กระทูถามจะมีบทบาทตอผูเกี่ยวของ อันไดแก สมาชิกรัฐสภาผูตั้งกระทูถาม
และสมาชิกอ่ืนที่อยูในที่ประชุมสภา  รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการบริหาร
ประเทศ ขาราชการผูดําเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีและประชาชน 
ผูประสบปญหาที่เปนสาเหตุของกระทูถาม ดังตอไปน้ี 

  ๑. ทําใหสมาชิกรัฐสภาสนใจในการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน 
การที่สมาชิกวุ ฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิตั้ งกระทูถามถามรัฐมนตรี 
ในเ ร่ืองเกี่ยวกับงานในหนาที่ ทําใหสมาชิกรัฐสภาในฐานะตัวแทนของปวงชนสนใจ            
การปฏิบัติงานของรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เม่ือเห็นวาการบริหารงานของรัฐมนตรีคนใด 
หรือรัฐมนตรีทั้งคณะบริหารงานจนเปนเหตุใหประชาชนไดรับความเดือดรอน สมาชิกรัฐสภา 
ก็สามารถตั้งกระทูถามถามรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีผูรับผิดชอบได  อันเปนการกระตุนให
รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเอาใจใสในการบริหารงานและแกปญหาที่เกิดขึ้น และในการตอบ 
กระทูถามของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ  ยังทําใหสมาชิกรัฐสภาไดทราบถึงนโยบายของรัฐบาล 
ในการแกปญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่เปนตนเหตุของการตั้งกระทูถาม ซึ่งนโยบายของรัฐบาล 
ในการแกปญหาตาง ๆ ที่รัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีไดแถลงตอสภาในการตอบกระทูถาม 
จะเปนแนวทางในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินไดเปนอยางดี 

  ๒. เปนตัวกระตุนใหรัฐบาลสนใจบริหารราชการแผนดิน กระทูถามที่สมาชิก 
ตั้งถามรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมีทั้งเรื่องที่เปนปญหาขอเท็จจริง และเรื่องที่เปนปญหา 
ขอนโยบาย ในเรื่องที่เปนปญหาขอเท็จจริงสวนมากมักจะเปนปญหาที่เกิดขึ้นจนทําใหประชาชน
ไดรับความเดือดรอน  เม่ือสมาชิกสภาผูเปนตัวแทนของประชาชนไดรับทราบถึงความเดือดรอน
ของประชาชน  สมาชิกก็สามารถตั้งกระทูถามถามรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ เพ่ือใหชี้แจงขอเท็จจริง 
ในปญหาที่ทําใหประชาชนเดือดรอน ตลอดทั้งแนวทางในการแกปญหา สวนกระทูถาม 
ในขอนโยบายนั้นจะเปนคําถามที่เกี่ยวกับนโยบายในการบริหาร เชน นโยบายเศรษฐกิจ 
และนโยบายขาว เปนตน กระทูถามในขอนโยบายนี้จะทําใหฝายบริหารสนใจในการบริหารงาน 
ใหเปนไปตามนโยบายที่รัฐบาลไดแถลงไวตอรัฐสภา  ตลอดทั้งแนวทางในการดําเนินนโยบาย 
ใหบรรลุเปาหมาย ดังน้ัน กระทูถามจึงเปนตัวกระตุนใหรัฐมนตรีเปนผูรอบรูในหนาที่ของตน 
และสนใจตอปญหาที่เกิดขึ้นในทุกเรื่อง ทั้งยังเปนผูเขาใจในนโยบายและวิธีดําเนินการ 
ใหเปนไปตามนโยบายที่ใชเปนแนวทางในการแกปญหาของประเทศไดอยางถูกตอง 



๑๔๒ 

 

  ๓. เปนเครื่องวัดความสามารถของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ
จําเปนตองเอาใจใสตอการบริหารประเทศ  และตองระมัดระวังมิใหการบริหารของตนผิดพลาด  
จนกอใหเกิดความเดือดรอนตอประชาชน ในการตอบกระทูถามนั้นถารัฐมนตรีบริหารงาน 
อยางหละหลวมหรือไมมีความสามารถในการบริหารงานอยางเพียงพอหรือไมมีความรูในหนาที่
การงานของตนอยางแทจริง  จะทําใหรัฐมนตรีไมทราบขอเท็จจริงตาง  ๆ ที่ เกิดขึ้น 
จนไมสามารถตอบกระทูถามไดอยางถูกตอง หรือตอบคลาดเคลื่อนไมตรงกับขอเท็จจริง 
และไมสามารถทราบนโยบายและแนวทางในการแกปญหาไดอยางแนนอน เชน ในอดีตที่ 
ผานมา เคยมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทานหนึ่งตั้งกระทูถาม เร่ือง ราษฎรอดอยากไมมีขาว
บริโภคเพื่อถามรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ แตรัฐมนตรีตอบวาไดสอบถามไปยังผูวาราชการจังหวัด
แลว ไดรับรายงานวาไมมีราษฎรอดอยากในจังหวัดนั้นแตอยางใด สมาชิกไดซักถามเพิ่มเติมวา
คําตอบของรัฐมนตรีไมเปนความจริง ความจริงมีประชาชนในจังหวัดนั้นอดอยากไมมีขาว
บริโภคจนตองขุดหัวกลอยหัวมันกิน  และสมาชิกผูตั้ งกระทูถามไดทาตอรัฐมนตรีวา 
ถาไมมีการอดอยากจริงตนจะขอลาออกจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ถามีการ 
อดอยากจริงรัฐมนตรีตองลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรี แตรัฐมนตรีก็มิไดตอบรับคําทา 
เพียงแตตอบเลี่ยงไปวา จะสอบขอเท็จจริงไปยังจังหวัดนั้น ๆ อีกครั้งหนึ่ง ถามีการอดอยากจริง
ก็จะชวยเหลือ 

  กระทู ถ าม อีก เ รื่ อ งหนึ่ ง เ ป นกระทู ถ ามที่ สมาชิ กสภาผู แทนราษฎร 
ตั้งถามรัฐมนตรีผูรับผิดชอบเรื่องการรถไฟ  ซึ่งในการซักถามของสมาชิกนั้นประเด็นหนึ่ง 
ไดถามว าทางรถไฟสายเหนือตรง  “สะพานแมพวก ” ชํ ารุดไม เ ห็น มีการซอมแซม 
กลัวจะเปนอันตรายแกประชาชนผูโดยสารรถไฟ รัฐมนตรีผูรับผิดชอบไดตอบขอซักถามวา 
ไดสั่งซอมแซมไปแลวคงจะเสร็จในไมชานี้ สมาชิกผูตั้งกระทูถามไดซักถามตอไปวาที่รัฐมนตรี 
ตอบวาจะเสร็จในไมชา ความจริง “สะพานแมพวก” ไดซอมแซมเสร็จไปหลายเดือนแลว 

  ดังน้ัน กระทูถามจึงเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการวัดความรู ความสามารถ  
ความเขาใจ และความสนใจตอปญหาและนโยบายที่ใชในการแกปญหา ตลอดทั้งแนวทาง 
ในการบริหารประเทศไดเปนอยางดี  และเม่ือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบไมสามารถตอบกระทูถาม 
ใหเปนที่พอใจแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว สมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็จะมองเห็นถึง 
ความดอยสมรรถภาพในการบริหารของรัฐมนตรีผูนั้น อันอาจเปนสาเหตุหน่ึงของการ 
ขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะได   

  ๔. ชวยกระตุนใหขาราชการเอาใจใสตอหนาที่ราชการมากขึ้น ขาราชการ 
เปนผูปฏิบัติราชการใหเปนไปตามแนวนโยบายที่คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจากระทรวงกําหนด  
รัฐมนตรีจะสามารถตอบกระทูถามของสมาชิกรัฐสภาไดดีหรือไม ขึ้นอยูกับขาราชการ 



๑๔๓ 

 

ผูรับผิดชอบในการแกปญหาที่เกิดขึ้นโดยตรง  เม่ือรัฐมนตรีไดรับกระทูถามที่สมาชิกตั้งถาม 
รัฐมนตรีจะตองเตรียมขอมูลที่จะใชในการตอบ โดยใหสวนราชการและขาราชการที่รับผิดชอบ
เปนผูรวบรวมขอมูลให ทําใหขาราชการตองเอาใจใสตอการปฏิบัติหนาที่เพ่ือมิใหเกิดความ
บกพรอง อันจะกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนจนเปนเหตุใหสมาชิกรัฐสภาตั้งกระทูถาม 
ถามรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ และการที่สมาชิกรัฐสภามีสิทธิตั้งกระทูถามถามรัฐมนตรีในปญหา 
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ในการบริหารนั้นทําใหขาราชการตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
เพราะมีสมาชิกรัฐสภาผูเปนผูแทนปวงชน คอยควบคุมดูแลอยูตลอดเวลาวา ขาราชการ
ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองและเปนไปตามนโยบายของฝายบริหารหรือไม ดังน้ัน การตั้ง
กระทูถามของสมาชิกรัฐสภาจึงเปนการกระตุนใหขาราชการซึ่งเปนเครื่องมือของรัฐบาลปฏิบัติ
หนาที่ดวยความระมัดระวังและเอาใจใสตอการแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน อันเปน
ผลดีตอการควบคุมการบริหารราชการแผนดินอีกดวย 

  ๕. ทําใหรัฐบาลทราบถึงความเดือดรอนของประชาชนและการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาพนักงานของรัฐ ในการบริหารราชการแผนดินนั้นรัฐมนตรีทุกคนตองรับผิดชอบตอประชาชน
ทั้งประเทศซึ่งกระจายกันออกไปในทุกภูมิภาคของประเทศ จึงเปนการยากที่รัฐมนตรีหรือรัฐบาล
จะทราบปญหาความเดือดรอนที่เกิดขึ้นกับประชาชนไดทุกเรื่อง รัฐบาลจึงตองอาศัยสมาชิก
รัฐสภาโดยเฉพาะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งไดรับเลือกตั้งมาจากทุกภูมิภาคของประเทศ 
เปนผูเสนอขอมูลเกี่ยวกับปญหาความเดือดรอนของประชาชนในที่ตาง ๆ วิธีหน่ึงที่สมาชิก
รัฐสภาจะแจงใหรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบไดก็คือ การตั้งกระทูถามเพื่อใหรัฐมนตรี
ดําเนินการหาขอมูลเพ่ือตอบในที่ประชุมสภาหรือในราชกิจจานุเบกษา และเม่ือรัฐมนตรี
ผูรับผิดชอบทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้น ก็จะกําหนดแนวทางเพื่อใหขาราชการผูรับผิดชอบ
ดําเนินการแกปญหาตอไป 

  นอกจากนี้ การบริหารงานของคณะรัฐมนตรีจําเปนตองใชขาราชการประจํา 
เปนเครื่องมือในการบริหาร โดยคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเปนผูกําหนดนโยบายและแนวทาง
ในการปฏิบัติใหกับขาราชการและเจาพนักงานของรัฐ แตการปฏิบัติงานของขาราชการ 
หรือเจ าพนักงานของรั ฐ ในที่ ต าง  ๆ  ซึ่ งกระจายอยูทั่ วประ เทศนั้น  การที่ รั ฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรีจะสามารถควบคุมไดอยางทั่วถึงน้ันเปนไปไดยาก เม่ือเจาพนักงานของรัฐ
กระทําการไปในทางที่ไมถูกไมควรจนกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน ก็เปนการยาก 
ที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดจะทราบปญหานั้นได แตรัฐสภามีสมาชิกที่มาจากทุกเขต
ของประเทศ  สมาชิกเหลานั้นสามารถที่จะทราบปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของ
ขาราชการจนกอใหเกิดความเดือดรอนขึ้นกับประชาชน และสมาชิกเหลานั้นก็สามารถแจงให
รัฐบาลทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งวิธีหน่ึงที่ใชกันอยางไดผลก็คือ ตั้งกระทูถามถามรัฐมนตรี



๑๔๔ 

 

                                                

ผูรับผิดชอบถึงขอเท็จจริงและแนวทางในการแกปญหา การตั้งกระทูถามเชนน้ีทําใหรัฐมนตรี 
ทราบถึงปญหาการปฏิบัติงานของเจาพนักงานของรัฐวาเปนประการใด ก็สามารถควบคุม 
และแกไขการทํางานของเจาพนักงานใหเปนไปในทางที่ถูกตองเพ่ือใหเกิดความผาสุกขึ้น 
แกประชาชน 

กระทูถามในปจจุบัน 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติไววา สภาผูแทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหนาที่ได 
แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะไมตอบ เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นวาเรื่องน้ันยังไมควรเปดเผย 
เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน๓

  จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวจะเห็นไดว า  สมาชิกวุ ฒิสภา 
หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคนมีสิทธิตั้งกระทูถามถามรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องใด
เกี่ยวกับงานในหนาที่ได โดยถือเปนสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิกแตละคนที่จะตั้งกระทูถาม 
แตทั้งน้ีก็เปนสิทธิของรัฐมนตรีดวยเชนกันที่จะไมตอบกระทูถามเรื่องใด ๆ ที่คณะรัฐมนตรี 
เห็นวาเปนเรื่องที่ยังไมสมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญ 
ของแผนดิน  

  สวนการถามและการตอบกระทูถามนั้น ยอมเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคบั
การประชุมของแตละสภา  ซึ่งตามขอบังคับการประชุม ไมวาจะเปนขอบังคับการประชุมวุฒิสภา 
หรือขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรก็ตาม มักกําหนดใหมีการถามตอบกระทูถาม 
ในที่ประชุมสภาหรือในราชกิจจานุเบกษา 

  นอกจากนี้ลักษณะของกระทูถาม ประเภทของกระทูถาม ขั้นตอนการเสนอ
กระทูถาม การตอบกระทูถาม การถอนกระทูถาม และการระงับของกระทูถาม ก็จะเปนไปตาม 
ที่กําหนดไวในขอบังคับการประชุมของแตละสภาดวยเชนกัน  แลวแตวาสมาชิกของสภาใด 
จะเปนผูตั้งกระทูถาม ซึ่งขอบังคับการประชุมของทั้งสองสภา ในสวนที่เกี่ยวกับกระทูถามน้ี 
มีสาระสําคัญที่คลายกัน ดังน้ัน ในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะในสวนของกระทูถามตามขอบังคับ 
การประชุมวุฒิสภาเทานั้น 

 

 

 
๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พทุธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๑๘๓. 



๑๔๕ 

 

                                                

๑.  ลักษณะของกระทูถาม 

ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา.พ.ศ..๒๕๔๔.ไดกําหนดวา.การตั้งกระทูถาม 
ใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอประธานวุฒิสภา โดยมีขอความเปนคําถามในขอเท็จจริง 
หรือนโยบาย และใหแสดงความประสงคดวยวาจะใหตอบในราชกิจจานุเบกษาหรือในที่ประชุม
วุฒิสภา ขอเท็จจริงใด ๆ ที่อางประกอบกระทูถามตองเปนขอเท็จจริงที่ผูตั้งกระทูถามรับรอง 
วาถูกตอง แมจะมิไดยืนยันรับรองไวในกระทูถามก็ตาม คําถาม ขอเท็จจริงที่อาง ตลอดจน       
คําชี้แจงประกอบ ตองไมฟุมเฟอย วนเวียนซํ้าซาก หรือมีลักษณะเปนการอภิปราย๔

จากขอบังคับการประชุมดังกลาว จะเห็นไดวาคําถามของกระทูถามที่สมาชิก 
ตั้งถามรัฐมนตรีนั้นมีได ๒ ลักษณะ คือ คําถามที่ เกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ เกิดขึ้นในการ 
ปฏิบัติหนาที่ของรัฐมนตรี และคําถามที่เกี่ยวกับนโยบายการบริหารของรัฐมนตรี 

(๑ )  คําถามเ ก่ียวกับขอเท็จจ ริงที่ เกี่ ยวกับงานในหนาที่ ของรัฐมนตรี 
ซึ่งสวนใหญแลวมักเปนการถามเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่สมาชิกผูตั้งกระทูถาม 
ไดรับทราบมา  และมักเปนปญหาเฉพาะหนาที่ตองการการแกไข หรือตองการใหรัฐมนตรี 
ชี้แจง ปญหาขอเท็จจริงน้ีอาจเปนปญหาที่ถามเกี่ยวกับสถิติที่อยากจะทราบ ปจจุบันสมาชิก 
สวนใหญมักตั้งกระทูถามในปญหาขอเท็จจริงกันมากกวานโยบาย  แตมีบางครั้งที่สมาชิก 
ตั้งกระทูถามกําหนดหัวเร่ืองคลายกับจะเปนกระทูถามในนโยบาย แตคําถามบางคําถาม 
กลับเปนคําถามเกี่ยวกับปญหาขอเท็จจริง เชน  กระทูถามดวน  เร่ือง  นโยบายผูวาราชการ
จังหวัดแบบบูรณาการ (ซีอีโอ) และการปองกันและปราบปรามผูมีอิทธิพลและผูที่เกี่ยวของกับ
ยาเสพติดใหโทษ ซึ่งผูตั้งกระทูถามไดถามในประเด็นวา รัฐบาลไดจัดงบประมาณและสวัสดิการ  
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามผูมีอิทธิพลและผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
ใหโทษใหแกฝายปกครองไวเปนกรณีพิเศษหรือไม อยางไร ตลอดจนไดจัดงบประมาณและ
สวัสดิการในการดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามผูมีอิทธิพลและผูที่เกี่ยวของกับ
ยาเสพติดใหโทษใหแกฝายปกครองไวเปนกรณีพิเศษหรือไม อยางไร ซึ่งเปนคําถามขอเท็จจริง 

(๒) คําถามเกี่ยวกับนโยบายการบริหารของรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญไดกําหนดให
คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินจะตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาเสียกอน เพ่ือให
สมาชิกรัฐสภาไดทราบถึงนโยบายการบริหารประเทศของคณะรัฐมนตรีวาจะเปนไป 
ในแนวทางใด เพ่ือประโยชนในการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน ในการนี้ หากสมาชิก
รัฐสภาเห็นวา การบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลไมเปนไปตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภา  
หรือดําเนินการบริหารงานผิดพลาด ไมตรงตามนโยบาย สมาชิกก็สามารถตั้งกระทูถาม 
ถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับนโยบายการบริหารได เชน กระทูถามดวน เร่ือง การเก็บคารักษา        

 
๔ ขอบังคับการประชมุวุฒิสภา  พ.ศ. ๒๕๔๔  ขอ  ๑๓๐. 



๑๔๖ 

 

                                                

เกินกวา ๓๐ บาท ซึ่งสมาชิกผูเสนอไดตั้งคําถามประเด็นหน่ึงวา “รัฐบาลมีมาตรการดําเนินการ
หรือวิธีการจัดการกับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ไมปฏิบัติตามนโยบายหรือไม อยางไร” 

กระทูถามอาจมีคําถามที่เปนคําถามในขอเท็จจริงและคําถาม                  ใน
นโยบายรวมกันมาในกระทูถามเดียวกันก็ได เชน กระทูถามดวน เรื่อง การเก็บคารักษา      
เกินกวา ๓๐ บาท ดังกลาวขางตน 

ในกระทูถามนั้นมักจะมีการกลาวอางขอเท็จจริงเพื่อใหรัฐมนตรีเขาใจถึงคําถาม
ที่ไดตั้งถาม ซึ่งขอเท็จจริงมักจะเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ เชน อัคคีภัย อุทกภัย หรือเปนขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการบริหารราชการ เชน การประพฤติมิชอบในวงราชการหรือการกระทําตาง ๆ ของ
รัฐมนตรีและขาราชการที่ไมเปนไปตามนโยบายที่รัฐบาลไดแถลงไวตอรัฐสภา เปนตน ซึ่งการ
อางขอเท็จจริงน้ี ผูตั้งกระทูถามจะตองรับรองวาถูกตอง ถึงแมวาจะไมไดยืนยันรับรองไวใน 
กระทูถามก็ตาม จึงยอมถือไดวาขอเท็จจริงที่กลาวอางนั้นเปนความจริง และในปญหาบางเรื่อง 
ที่ผูตั้งกระทูถามจําเปนตองชี้แจงรายละเอียดประกอบ ก็อาจจะทําเปนคําชี้แจงประกอบแยกเปน
อีกสวนหนึ่งตางหากก็ได 

การตั้งกระทูถามมีจุดมุงหมายที่ตองการใหรัฐมนตรีและผูอ่ืนเขาใจประเด็นได
อยางชัดเจน ขอบังคับฯ จึงกําหนดใหคําถาม ขอเท็จจริงที่อาง และคําชี้แจงประกอบจะตองเปน
ขอความที่ไมฟุมเฟอย วนเวียนซํ้าซาก หรือมีลักษณะเปนการอภิปราย๕

ลักษณะตองหาม 

นอกจากกระทูถามจะมีลักษณะดังกลาวขางตนแลว ขอบังคับฯ ยังไดกําหนด
ลักษณะของกระทูถามแตละกระทูถามวาจะตองไมมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่ง๖  ดังนี้ 

(๑)  เปนเชิงประชด  เสียดสี  หรือกลั่นแกลงใสราย 
(๒)  เคลือบคลุมหรือเขาใจยาก 
(๓) เปนเรื่องที่ ไดตอบแลวหรือชี้แจงแลววาไมตอบ เวนแตกระทูถาม 

ที่ตั้งขึ้นใหม จะมีสาระสําคัญแตกตางไปจากกระทูถามเดิมที่ไดตอบแลวหรือที่ชี้แจงวาไมตอบ 
หรือพฤติการณในขณะที่ตั้งกระทูถามครั้งหลังไดเปลี่ยนแปลงจากตอนที่ตั้งกระทูถามครั้งแรก 

(๔)  เปนการใหออกความเห็น  
(๕)  เปนปญหาขอกฎหมาย  
(๖)  เปนเรื่องที่ไมมีสาระสําคัญ 

 
๕ ขอบังคับการประชมุวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ขอ  ๑๓๐  วรรคทาย. 
๖ ขอบังคับการประชมุวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ขอ  ๑๓๒. 



๑๔๗ 

 

                                                

(๗) เปนเรื่องสวนตัวของบุคคลใดๆ เวนแตที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ราชการ          
 

ในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาผูใดตั้งกระทูถาม ที่มีคําถามที่ตั้งถามลักษณะประการ
หน่ึงประการใดใน ๗ ประการดังกลาวขางตน ใหเปนอํานาจของประธานวุฒิสภาที่จะสั่ง 
ไมอนุญาตใหตั้งถามกระทูถามนั้น 

๒.  ประเภทของกระทูถาม 

เม่ือพิจารณาจากขอบังคับฯ  แลว จะเห็นวากระทูถามมีอยู ๒ ประเภท คือ
กระทูถามดวน และกระทูถาม (ธรรมดา) 

ขอบังคับฯ  ไดกําหนดเกี่ยวกับกระทูถามดวนไววา กรณีที่เกี่ยวกับประโยชน
สํ า คั ญขอ ง แผ น ดิ นห รื อ มี เ หตุ ฉุ ก เ ฉิ น ที่ มี ค ว า ม จํ า เ ป น รี บ ด ว น ใ น อั นที่ จ ะ รั ก ษ า 
ความปลอดภัยหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ หรือกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอย 
หรือศีลธรรมหรือเสรีภาพของประชาชนอยางรายแรง  หรือกระทบกระเทือนตอสัมพันธไมตรี
ระหวางประเทศซึ่งเปนเรื่องที่รัฐมนตรีควรจะตองชี้แจงหรือดําเนินการโดยทันทีนั้น ๗   
จะตั้งกระทูถามดวนก็ได 

จากขอบังคับฯ ดังกลาวทําใหเห็นไดวา กระทูถามดวนน้ันเปนกระทูถามที่
สมาชิกจะตั้งขึ้นถามรัฐมนตรีในเรื่องที่รัฐมนตรีจะตองรีบชี้แจงหรือดําเนินการโดยทันที 
ซึ่งเร่ืองที่สมาชิกจะตั้งเปนกระทูถามดวนไดนั้น จะตองเปนเรื่องใดเรื่องหน่ึงดังตอไปน้ี 

(๑)  เปนเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชนสําคัญของแผนดิน 
(๒) เปนเรื่องที่มีเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาไวซึ่งความ

ปลอดภัยหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ 
(๓) เปนเรื่องที่กระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีหรือ

เสรีภาพของประชาชนอยางรายแรง 
(๔) เปนเรื่องที่กระทบกระเทือนตอสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ 

กระทูถามที่ ไม เขาลักษณะในเรื่องใดเรื่ องหน่ึงดังกลาวแลว  ก็จะมิใช 
กระทูถามดวน หากแตจะเปนกระทูถาม (ธรรมดา) ไป ซึ่งขอบังคับฯ ไดกําหนดใหเปนอํานาจ 
ของประธานที่จะวินิจฉัยวากระทูถามใดเปนกระทูถามดวนหรือกระทูถาม (ธรรมดา) 

ความแตกตางในการปฏิบัติเกี่ยวกับกระทูถามดวน และกระทูถาม (ธรรมดา) 
อยูที่การตอบกระทูถาม เพราะขอบังคับฯ ไดกําหนดใหประธานวุฒิสภาจัดสงกระทูถาม 

 
๗ ขอบังคับการประชมุวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๑๓๔. 



๑๔๘ 

 

ไปยัง รัฐมนตรีผู เกี่ยวของ และใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมภายใน  ๑๕ วัน 
นับแตวันที่สงไป๘  ในกรณีเปนกระทูถาม (ธรรมดา) สวนกระทูถามดวนนั้น ใหประธานวุฒิสภา
รีบสงกระทูถามดวนนั้นไปยังรัฐมนตรีซึ่งเกี่ยวของ และตองแจงไปดวยวา ไดกําหนดจะให 
ผูตั้งกระทูถามถามเรื่องน้ันในการประชุมครั้งใด ซึ่งการกําหนดเวลาดังกลาว ประธานวุฒิสภา  
จะตองคํานึงถึงความสําคัญของเหตุการณและความสนใจของประชาชนซึ่งควรจะไดทราบ 
โดยปจจุบันนั้นเปนหลักในการพิจารณา 

๓.  ข้ันตอนการดําเนินการ 

การตั้งกระทูถามถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหนาที่ สมาชิกวุฒิสภา 
ผูตั้งกระทูถามจะตองทําเปนหนังสือย่ืนตอประธานวุฒิสภา ซึ่งในกระทูถามน้ันผูตั้งกระทู

                                                

ถาม
ตองระบุดวยวาจะถามรัฐมนตรีกระทรวงใด โดยคํานึงถึงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
แตละกระทรวง เชน ปญหาเรื่องการออกโฉนดที่ดินใหกับราษฎรตามโครงการ “พัฒนากรมที่ดิน
และเรงรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ” ตองถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ปญหา
เร่ืองเด็กไมมีที่เรียน ตองถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนตน แตในกรณีที่ผูตั้ง
กระทูถามถามปญหาที่เกี่ยวกับงานความรับผิดชอบของหลายกระทรวง เชน กระทูถามเรื่อง 
การชวยเหลือชาวนา ที่มีประเด็นที่ตั้งถามเกี่ยวกับปุยราคาแพง การขาดแคลนน้ํา และ
ขาวเปลือกราคาตกต่ํา โดยเรื่องราคาปุยและราคาขาวเปลือกเปนเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงพาณิชย สวนเรื่องการขาดแคลนน้ําเปนเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ การตั้งกระทูถามเชนนี้จะตองตั้งถามนายกรัฐมนตรี เพราะถือวา
นายกรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบในฐานะหัวหนารัฐบาล นอกจากนี้ กระทูถามที่เปนเรื่องเก่ียวกับ
นโยบายทั่วไปของรัฐบาล ก็ตองตั้งถามนายกรัฐมนตรีเชนกัน 

เ ม่ือสมาชิกไดยื่นกระทูถามตอประธานวุฒิสภาแลว  ประธานวุ ฒิสภา 
จะเปนผูพิจารณาวากระทูถามน้ันถูกตองตามที่ขอบังคับฯ กําหนดไวหรือไม๙  มีลักษณะที่เปน
การตองหามตามขอบังคับฯ หรือไม๑๐  เปนการตั้งกระทูถามขึ้นใหมตามขอบังคับฯ หรือไม๑๑ 
และเปนกระทูถามดวนตามขอบังคับฯ หรือไม๑๒ โดยตองวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน 
นับแตวันที่ไดรับกระทูถามนั้น ผลการวินิจฉัยดังกลาวเปนประการใด เลขาธิการวุฒิสภาจะตอง
แจงใหสมาชิกวุฒิสภาผูตั้งกระทูถามทราบภายใน ๕ วันนับแตวันที่ประธานวุฒิสภาวินิจฉัย 

 
 ๘  ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๑๓๖ วรรคสอง. 
 ๙  ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๑๓๐.   
๑๐  ขอบังคับการประชมุวุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๔๔  ขอ ๑๓๒. 
๑๑  ขอบังคับการประชมุวุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๔๔  ขอ ๑๓๓. 
๑๒  ขอบังคับการประชมุวุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๔๔  ขอ ๑๓๔. 



๑๔๙ 

 

                                                

เม่ือประธานวุฒิสภาไดพิจารณาแลวเห็นวาเปนกระทูถามที่ถูกตองตาม
ขอบังคับฯ ประธานวุฒิสภาจะตองจัดสงกระทูถามไปยังรัฐมนตรีซึ่งเกี่ยวของเพื่อใหรัฐมนตรี
ผูรับผิดชอบไดทราบถึงปญหาที่ตั้ งถาม และดําเนินการรวบรวมขอมูลทั้ งขอเท็จจริง 
และนโยบายที่จะใชในการแกปญหา เม่ือรัฐมนตรีไดเตรียมการตอบและพรอมที่จะชี้แจง 
ในเรื่องที่สมาชิกตั้งกระทูถามแลว ก็จะแจงมายังประธานวุฒิสภาเพื่อดําเนินการตอไป 

การตอบกระทูถามที่ผูตั้ งถามระบุวาใหรัฐมนตรีตอบในที่ประชุมสภา  
โดยปกติประธานวุฒิสภาจะบรรจุกระทูถามนั้นเขาระเบียบวาระการประชุมภายใน ๑๕ วัน 
นับแตวันที่สงกระทูถามไปยังรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ เม่ือรัฐมนตรีพรอมที่จะตอบก็จะมาตอบ 
ตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด แตถารัฐมนตรียังไมพรอม ก็อาจแจงขอเลื่อนการตอบ 
ตอประธานวุฒิสภาได แตทั้งน้ีตองระบุดวยวาจะมาตอบกระทูถามไดเม่ือใด 

ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาวินิจฉัยวากระทูถามใดเปนกระทูถามดวน ประธาน
วุฒิสภาตองรีบสงกระทูถามดวนนั้นไปยังรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ พรอมกับแจงดวยวาจะใหผูตั้ง
กระทูถามนั้น ถามในการประชุมครั้งใด ซึ่งในการกําหนดเวลาเชนนี้ประธานวุฒิสภาตองคํานึง 
ถึงความสําคัญของเหตุการณและความสนใจของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องนั้นเปนหลัก 
โดยรัฐมนตรีจะมาตอบหรือขอเลื่อนการตอบไดเชนเดียวกับกระทูถาม (ธรรมดา) 

ถาสมาชิกวุฒิสภาผูตั้งกระทูถามระบุใหรัฐมนตรีตอบกระทูถามในราชกิจจา
นุเบกษา ประธานวุฒิสภาก็จะสงกระทูถามที่ไดวินิจฉัยแลววาถูกตองไปยังรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 
เพ่ือดําเนินการตอบภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่รัฐมนตรีไดรับกระทูถามนั้น ในการนี้ขอบังคับฯ 
มิไดกําหนดวิธีการดําเนินการตอบของรัฐมนตรี เม่ือรัฐมนตรีไดรับกระทูถามจากประธาน
วุฒิสภาแลว ก็จะดําเนินการรวบรวมขอมูลในการตอบเชนเดียวกับการรวบรวมขอมูลในการตอบ
ในที่ประชุมวุฒิสภา และเมื่อรัฐมนตรีไดตอบกระทูถามในราชกิจจานุเบกษาแลว ก็จะแจงมายัง
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา หลังจากนั้นสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็จะดําเนินการแจงให 
ผูตั้งกระทูถามทราบวารัฐมนตรีไดตอบกระทูถามเรื่องนั้นแลว พรอมทั้งสําเนาคําตอบกระทูถาม
ของรัฐมนตรีไปดวย   

๔.  การถามและการตอบกระทูถาม 

ตามขอบังคับฯ จะเห็นไดวาการตอบกระทูถามกระทําได ๒ ทาง คือ การตอบ
ในที่ประชุมวุฒิสภา และการตอบในราชกิจจานุเบกษา๑๓ ขึ้นอยูกับความประสงคของสมาชิก
วุฒิสภาผูตั้งกระทูถาม 

 
๑๓ ขอบังคับการประชมุวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๑๓๐.   



๑๕๐ 

 

                                                

(๑)  กระทูถามในที่ประชมุวุฒิสภา   

กระทูถามที่ไดรับการบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา เม่ือถึงระเบียบ
วาระกระทูถาม ประธานวุฒิสภาจะอนุญาตใหสมาชิกผูตั้งถามถามรัฐมนตรีที่ เกี่ยวของ 
ตามลําดับกระทูถามที่บรรจุในระเบียบวาระการประชุม 

ในการถามกระทูนั้น ขอบังคับฯ ไดกําหนดมิใหผูตั้งถามชี้แจงหรืออานคําชี้แจง
ประกอบ๑๔ ดังนั้น ผูตั้งถามจึงตองถามกระทูถามของตนไปตามที่ไดตั้งถามไวนั้น และเม่ือ
รัฐมนตรีไดตอบกระทูถามแลว ผูตั้งถามมีสิทธิ “ซักถาม” รัฐมนตรี อีกหนึ่งครั้ง แตหากผูตั้งถาม
เห็นวาคําตอบของรัฐมนตรียังไมหมดประเด็น จะขอซักถามตอไปก็ไดเม่ือไดรับอนุญาตจาก
ประธานของที่ประชุม ซึ่งในการซักถามนี้ ผูตั้งถามมีสิทธิที่จะชี้แจงขอเท็จจริงประกอบไดเทาที่
จําเปน  

การตอบกระทูถามนั้น โดยปกติรัฐมนตรีผูรับผิดชอบจะมาตอบกระทูถาม 
ทุกครั้ง เวนแตรัฐมนตรีจะขอเลื่อนการตอบกระทูถามนั้นออกไป โดยจะตองแจงเหตุผลการ 
ขอเลื่อนในที่ประชุมและกําหนดดวยวาจะตอบกระทูถามนั้นไดเม่ือใด ดังน้ัน จึงเห็นไดวา 
“กระทูถาม” เปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่สมาชิกวุฒิสภาแตละคนสามารถใชควบคุมการบริหาร
ราชการแผนดินได สมควรที่รัฐบาลจะตองใหความสนใจเปนอยางยิ่ง 

นอกจากรัฐมนตรีจะขอเลื่ อนการตอบกระทูถามในที่ประชุมวุ ฒิสภา 
ตามขอบังคับฯ แลว ยังมีสิทธิที่จะไมตอบกระทูถามของสมาชิกวุฒิสภาได เม่ือคณะรัฐมนตรี 
เห็นวาเรื่องน้ันยังไมควรเปดเผย เพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญ
ของแผนดิน ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

อยางไรก็ตาม การถามและการตอบกระทูถามในที่ประชุมวุฒิสภาในแตละครั้ง
นั้น ขอบังคับฯ กําหนดใหบรรจุกระทูถามไดไมเกิน ๕ กระทู แตถาหากมีกรณีจําเปนหรือ
เรงดวน ประธานวุฒิสภาจะบรรจุกระทูถามเกินกวา ๕ กระทูก็ได ทั้งน้ี ใหมีกําหนดเวลาการถาม
และการตอบไมเกิน ๒ ชั่วโมง๑๕  

นอกจากนี้ ในการบรรจุกระทูถามเขาระเบียบวาระการประชุมนั้น ประธาน
วุฒิสภาจะตองไมบรรจุกระทูถามของสมาชิกวุฒิสภาคนเดียวกันเกินกวา ๑ กระทู  เวนแตไมมี
กระทูถามของสมาชิกอ่ืนเหลืออยู๑๖

 
๑๔ ขอบังคับการประชมุวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๑๓๗. 
๑๕ ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๑๔๑. 
๑๖ ขอบงัคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔  ขอ ๑๔๒. 



๑๕๑ 

 

                                                

(๒)  กระทูถามในราชกิจจานุเบกษา   

โดยที่ขอบังคับฯ มิไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการตอบกระทูถามที่รัฐมนตรี
ตองตอบในราชกิจจานุเบกษาไว มีแตเพียงการดําเนินการของประธานวุฒิสภาวาในกรณีที่
สมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทูถามเพื่อขอใหรัฐมนตรีตอบในราชกิจจานุเบกษา และเม่ือประธาน
วุฒิสภาเห็นวากระทูถามนั้นมีลักษณะถูกตองตามขอบังคับการประชุมแลว ก็จะสงกระทูถามนั้น
ไปยังรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ เพ่ือดําเนินการตอบภายในเวลา ๓๐ วันนับแตวันที่รัฐมนตรีไดรับ
กระทูถามนั้น๑๗   

เม่ือรัฐมนตรีไดรับกระทูถามนั้นแลว ก็จะทําการตอบลงในราชกิจจานุเบกษา 
ซึ่งหากรัฐมนตรีไดตอบแลวภายในกําหนดเวลา เลขาธิการวุฒิสภาก็จะแจงใหผูตั้งกระทูถาม
ทราบ ซึ่งในหนังสือของเลขาธิการวุฒิสภาดังกลาวนั้นจะระบุถึงราชกิจจานุเบกษา เลมที่ และ
ตอนที่ลงประกาศคําตอบกระทูถาม พรอมกันน้ีก็จะแนบสําเนาคําตอบกระทูถามดังกลาวไปดวย 
แตในกรณีที่มีเหตุขัดของที่รัฐมนตรีไมสามารถตอบกระทูถามไดทันภายในเวลาที่กําหนด 
เลขาธิการวุฒิสภาก็จะแจงเหตุขัดของดังกลาวใหผูตั้งกระทูถามทราบ    

ขอดีของการถามตอบกระทูถามในราชกิจจานุเบกษานั้น ก็คือ จะมีการบันทึก
คําถามคําตอบไวเปนลายลักษณอักษรและมีการเผยแพรโดยทั่วไป แตในขณะเดียวกันขอจํากัด
ของการถามกระทูถามในราชกิจจานุเบกษานี้ ผูตั้งถามอาจไมไดรับคําตอบที่ชัดเจนมากนัก 
เนื่องจากไมมีโอกาสไดซักถามรัฐมนตรี ซึ่งจะแตกตางไปจากการถามตอบกระทูถาม 
ในที่ประชุมวุฒิสภา ที่ผูตั้งกระทูถามสามารถซักถามรัฐมนตรีเพ่ือความกระจางไดมากกวา  

๕.  การถอนกระทูถาม 

เม่ือสมาชิกวุฒิสภาไดตั้งกระทูถามเสนอตอประธานวุฒิสภาแลว ตอมาหากไม
ประสงคที่จะถามกระทูถาม สมาชิกผูนั้นก็สามารถที่จะขอถอนกระทูถามของตนได๑๘ ซึ่งตาม
ขอบังคับฯ การถอนกระทูถามนั้นจะเกิดขึ้นใน ๓ กรณี กลาวคือ 

(๑)  เม่ือผูตั้งถามไมประสงคจะถามกระทูถามของตน และไดแจงตอประธาน
วุฒิสภาวาขอถอนกระทูถาม 

(๒ )  เ ม่ือถึงระเบียบวาระกระทูถามของสมาชิกผู ใด  และสมาชิกผูนั้น 
ไมถามกระทูถามของตน   

(๓)  เม่ือถึงระเบียบวาระกระทูถามของสมาชิกผูใด และผูนั้นไมอยูในที่ประชุม 
 

 
๑๗ ขอบังคับการประชมุวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ขอ  ๑๓๖  วรรคสอง.   
๑๘ ขอบังคับการประชมุวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ขอ  ๑๓๘. 



๑๕๒ 

 

                                                

๖.  การระงับของกระทูถาม 

การระงับไปของกระทูถามนั้น จะเกิดขึ้นไดใน ๒ กรณี๑๙ ดังตอไปน้ี    
(๑) เม่ือสมาชิกภาพของผูตั้งกระทูถามสิ้นสุดลง ซึ่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพนั้น 

ยอมเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว  
(๒) เม่ือคณะรัฐมนตรีทั้งพนจากตําแหนงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งใน

กรณีนี้กระทูถามใดที่รัฐมนตรียังมิไดตอบ ยอมเปนระงับไปทั้งสิ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๙ ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๑๔๓ และขอ ๑๔๔. 
 



๑๕๓ 

 

แบบการตัง้กระทูถามทีข่อใหตอบในที่ประชุมวฒุิสภา 
(กระทูถามดวน) 

 

วุฒิสภา 

                วันที ่ ............................................    

เรื่อง   .............................................................. 

กราบเรียน   ประธานวุฒิสภา 

 ขาพเจาขอตั้งกระทูถามดวน  ถาม(นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีวาการกระทรวง.…) 
ดังตอไปน้ี 
  ………..…………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..................................................................................................................  จึงขอเรียนถามวา
  ๑.  ………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................. 

๒.  ………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................. 

๓.  ………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................. 

  ขอใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภา 

               ขอแสดงความนับถอือยางยิ่ง 
 

                 (.....................................) 
          สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด......................... 
 

 
 
 
 



๑๕๔ 

 

แบบการตัง้กระทูถามทีข่อใหตอบในที่ประชุมวฒุิสภา 

วุฒิสภา 

             วันที่  ............................................    

เรื่อง   .............................................................. 

กราบเรียน   ประธานวุฒิสภา 

 ขาพเจาขอตั้งกระทูถาม  ถาม(นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรวีาการกระทรวง........…) 

ดังตอไปน้ี 
  ………………………………………..…………………………………………… 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
  …..………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………….. 
.............................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………….. 
.............................................................................................................................................. 

  ขอใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภา 

               ขอแสดงความนับถอือยางยิ่ง 
 

                (.....................................) 
                 สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด......................... 
 
 
 

 
 
 
 



๑๕๕ 

 

แบบการตัง้กระทูถามทีข่อใหตอบในราชกิจจานุเบกษา 
 

                   
วุฒิสภา 

               วันที่  ..............................................    

เรื่อง   .............................................................. 

กราบเรียน   ประธานวุฒิสภา 

 ขาพเจาขอตั้งกระทูถาม  ถาม(นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรวีาการกระทรวง.....……) 

ดังตอไปน้ี 
  …………..………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
  ………..…………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………….. 
.............................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………….. 
.............................................................................................................................................. 

  ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา 

               ขอแสดงความนับถอือยางยิ่ง 
 

                (.....................................) 
                สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด............................. 
 
 
 

 
 



๑๕๖ 

 

แบบการขอถอนกระทูถามดวนที่ขอใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภา 
 

วุฒิสภา 

               วันที่  ..............................................    

เรื่อง   ขอถอนกระทูถาม 

กราบเรียน   ประธานวุฒิสภา 

 ตามที่ขาพเจาไดตั้งกระทูถามดวน  เร่ือง.....……………………………….…… 
........................................................................................................................................ นั้น  
เน่ืองจาก......................(เหตุผล).............................................................................................. 
..............................................................................................................................................
ดังนั้น  จึงไดขอถอนกระทูถามดังกลาว       

  จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

              ขอแสดงความนับถอือยางยิ่ง 
 

               (.....................................) 
                   สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 

 

แบบการขอถอนกระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภา 
 

วุฒิสภา 

               วันที่  .............................................    

เรื่อง   ขอถอนกระทูถาม 

กราบเรียน   ประธานวุฒิสภา 

 ตามที่ขาพเจาไดตั้งกระทูถาม  เร่ือง...........………………………………….…. 
........................................................................................................................................ นั้น  
เน่ืองจาก......................(เหตุผล).............................................................................................. 
..............................................................................................................................................
ดังนั้น  จึงไดขอถอนกระทูถามดังกลาว       

  จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถอือยางยิ่ง 
 

                (.....................................) 
                   สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด................ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 

 

แบบการขอถอนกระทูถามที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา 
 

วุฒิสภา 

              วันที่  ...........................................    

เรื่อง   ขอถอนกระทูถาม 

กราบเรียน   ประธานวุฒิสภา 

 ตามที่ขาพเจาไดตั้งกระทูถาม  เร่ือง...........……………………………………. 
........................................................................................................................................ นั้น  
เน่ืองจาก......................(เหตุผล).............................................................................................. 
..............................................................................................................................................
ดังนั้น  จึงไดขอถอนกระทูถามดังกลาว       

  จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถอือยางยิ่ง 
 

                (.....................................) 
                   สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๙ 

ตัวอยางกระทูถามดวน  ถามนายกรัฐมนตรี 

(สําเนา) 
รับที่  ๕๑/๒๕๔๖ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๖ สํานักงานเลขาธิการวฒิุสภา 

กระทูถามที่  ๓๑๔ 
__________ 

  วุฒิสภา 
             ๒๒  เมษายน   ๒๕๔๖ 

เรื่อง  การจัดซื้อเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จํากดั (มหาชน) 

กราบเรียน  ประธานวุฒิสภา 
  ขาพเจาขอตั้งกระทูถามดวน  ถามนายกรัฐมนตรี  ดังตอไปน้ี 

จากกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดอนุมัติ 
การจัดซื้อเครื่องบินจากบริษัทเอกชนตางชาติ ๒ บริษัท จํานวน ๑๕ ลํา มูลคากวา ๑๐๐,๐๐๐
ลานบาท โดยเปนการจัดซื้อที่มีการกําหนดคุณลักษณะพิเศษและอยูภายใตเง่ือนไขที่ 
เอ้ือประโยชนตอคูสัญญา เพราะมีคาคอมมิชชั่นที่กําหนดไวไมนอยกวา ๒๐ – ๓๐ % ทั้งยังไม
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ดวยสหการบินทั่วโลกมีการลดเที่ยวบินและจํานวนพนักงาน 
รวมทั้งพยายามที่จะขายเครื่องบินทั้งเกาและใหม นอกจากนี้การบินไทยยังไดมีการรับพนักงาน
เพ่ิมขึ้นซึ่งเปนการดําเนินการที่ขัดแยงกับมติของคณะกรรมการ ดังน้ัน การบริหารจัดการของ
การบินไทยสอไปในทางที่ไมโปรงใส จึงขอเรียนถามวา 

๑. รัฐบาลมีแนวทางในการชําระเงินคาจัดซื้อเครื่องบินโดยจายเพียงเทาจํานวน 
ที่หักคาคอมมิชชั่นแลวไดหรือไม อยางไร และหากไมสามารถดําเนินการไดคาคอมมิชชั่น 
จะนําสงเขาคลังไดหรือไม  อยางไร 

๒. รัฐบาลมีแนวทางที่จะระงับหรือชะลอการจัดซื้อเครื่องบินไดหรือไม อยางไร   
และหากมีความจําเปนที่จะตองจัดซื้อเคร่ืองบินจริงจะเปลี่ยนแนวทางเปนการเชาหรือการรวมทุน  
ไดหรือไม  อยางไร 

๓. เหตุใดการบินไทยจึงไมปฏิบัติตามมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่ม
จํานวนพนักงาน 

ขอใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภา 

                ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง 
                           (ลงชื่อ)                    สันติ์  เทพมณี 
                    (นายสันติ์  เทพมณี) 
                                                             สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลําพูน 

 



 ๑๖๐ 

ตัวอยางคําตอบกระทูถามดวน  ถามนายกรัฐมนตร ี

ประธานวุฒิสภา : เชิญทานรัฐมนตรตีอบกระทูถามครับ 

นายวิเชษฐ เกษมทองศรี (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม) : ทาน
ประธานวุฒิสภาที่เคารพ ทานสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกทานครับ กระผมไดรับมอบหมายจาก 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมใหมาตอบชี้แจงกระทูของเพ่ือน
สมาชิกฯ ทานสันติ์ เทพมณี จากจังหวัดลําพูน กรณีที่ถามถึงการจัดซื้อเครื่องบิน แลวก็เรื่องของ
คาคอมมิชชั่นในคําถามแรก ตองกราบเรียนครับวา สําหรับโครงการที่มีการลงทุนเปนจํานวน
มากนั้น เชน โครงการจัดหาเครื่องบิน เราจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองฯ กอนที่จะมีการจัดซื้อ  
แลวก็โครงการเหลานี้ ก็จะตองผานคณะกรรมการของบริษัทการบินไทย หรือที่เรียกวาบอรด
การบินไทย นอกจากนั้น ก็จะตองทําเรื่องขออนุญาตมาที่กระทรวงคมนาคมเสนอทาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมเปนผูอนุมัติเห็นชอบ และจะตองไดรับความเห็นจากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แลวก็กระทรวงการคลัง ซึ่งจะตองมีการ
พิจารณารวมกัน สําหรับการจัดซื้อเครื่องบินน้ัน เวลาเราซื้อเครื่องบิน ราคาที่ซื้อขายนี้ก็จะตกลง
กันเปนเบสไพรซ (Base Price) ในวันที่เรามีการตกลงราคาและหลักของการซื้อขายนี้จะถือหลัก
วา ถาซื้อจํานวนมากก็จะไดสวนลดมากขึ้น ซึ่งสวนลดนี้เราไมไดเรียกวาคาคอมมิชชั่นนะครับ  
เราเรียกวา คาสิทธิประโยชนหรือคอนเซสชั่น (Concession) ซึ่งเรียกกันไปเรียกกันมาก็เลย
แปรเปลี่ยนเปนคาคอมมิชชั่น ซึ่งสวนลดนี้ก็จะเปนสวนลดที่เขาจะลดใหเม่ือเวลาเรามีการซื้อ
จํานวนหลาย ๆ ลํา กระทูถามทานไดถามเม่ือวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๖ ซึ่งขณะนั้น 
การบินไทยนี้มีแผนที่จะจัดซื้อเคร่ืองบินจํานวน ๑๕ ลํา แลวก็ทราบมาวา ราคาตอนนั้นราคา
คอนขางจะถูก ตอนหลังบริษัทที่จะขายนี้ ก็ตกลงไมขายให ๗ ลํา ขายเพียง ๘ ลํา หลักการที่เรา
จะซ้ือเคร่ืองบินหรือเลือกแบบของการซื้อน้ีเราก็จะดูวา เสนทางของแตละธุรกิจแตกตางกัน 
ถาไปในสวนของยุโรปหรือไปประเทศอังกฤษ จะมีจํานวนผูโดยสารเปนจํานวนมาก ตรงนั้นเราก็
จะใชเครื่องบินแบบแอรบัส (Air bus) แตวาถาตลาดที่เปนผูโดยสารไมมีจํานวนมาก เราก็จะใช
แบบโบอ้ิง เพราะวาเครื่องบินนี้จะมีขนาดเล็ก ปจจุบันนี้สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสซึ่งเปนผูผลิต
เครื่องบินรายใหญทิศทางการวิจัยทางดานเครื่องบินน้ันเขาก็แตกตางกันไป ฉะนั้นเวลาเราจะซื้อ
เครื่องบิน เราจะไมซื้อจากบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เราตองมองวาตลาดแตละตลาดนั้นมีความ
แตกตางกัน พฤติกรรมผูบริโภคก็มีความแตกตางกัน ฉะน้ัน การพิจารณาเราตองพิจารณา 
ใหเหมาะสมกับตลาด ถาตลาดเปนตลาดไมใหญมาก การเดินทางแตละเที่ยวไมมาก และเรา 
ไปใชเครื่องบินขนาดใหญ เราก็จะมีตนทุนในการเดินทางสูง ฉะนั้น อยากจะกราบเรียนเพื่อน
สมาชิกฯ ครับวา ทุกขั้นตอนเรามีการพิจารณาอยางรอบคอบ ในสวนที่ทานถามวา แลวจะมีการ
ชะลอการจัดซื้อเครื่องบินไดหรือไม ผมตองกราบเรียนสมาชิกฯ สันติ์ ครับวา ขณะนี้ธุรกิจ 

 



๑๖๑ 

 

การบินน้ันมีการเติบโตอยางตอเน่ืองนะครับ โดยเฉพาะตลาดธุรกิจการบินในยุโรปและใน
สหรัฐอเมริกาวันนี้ สายการบินตนทุนต่ําในยุโรปมีการเจริญเติบโต ๒๐ - ๓๐ เปอรเซ็นตในปนี้ 
แลวก็ธุรกิจการบินบานเราก็เติบโต เนื่องจาก ฯพณฯ นายกฯ ไดมีการเปดเสรีทางการบิน 
ที่เรียกวา โอเพนสกายโพลิซี (Open sky policy) วันนี้เราไดมีการเจรจาเรื่องสิทธิการบิน 
กับประเทศทั่วโลก วันนี้ไดไป ๙๕ สิทธิการบิน แลวก็ปจจุบันนี้มีเที่ยวบินที่บินเขามาประเทศไทย
เพ่ิมขึ้นสัปดาหละ ๕๐ เที่ยวบิน สายการบิน จากเดิม ๘๒ สายการบิน วันน้ีก็เพ่ิมเปน ๙๔ 
สายการบินนะครับ ฉะน้ันจะเห็นครับวาทิศทางของธุรกิจการบินเจริญเติบโตขึ้นเปนลําดับ 
นะครับ ผลประกอบการของบริษัทการบินไทยวันน้ีก็ดีขึ้นเปนลําดับ เม่ือป ๒๕๔๕ เรามีกําไร 
ประมาณ ๑๐,๑๘๒ ลานบาท ป ๒๕๔๖ ที่ผานมาเราเริ่มขึ้นเปน ๑๒,๔๕๓ ลานบาท ซึ่งตรงนี้ 
จะเห็นไดชัดวาบริษัทการบินไทยนั้นซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจ สาเหตุที่เปนรัฐวิสาหกิจเพราะวา 
รัฐถือหุนเกิน ๕๐ เปอรเซ็นตนะครับ ฉะนั้น วันนี้การบินไทยเรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
พัฒนาตลอดเวลานะครับ ถึงแมวาเพื่อนสมาชิกฯ บางทานอาจจะมีคอมเมนท (Comment) ใน
บางสวน ทางผูบริหารบริษัทการบินไทยก็รับทราบแลว ก็นําไปปรับปรุงนะครับ เพราะฉะน้ัน
ถามวา เราจะเปลี่ยนเปนการเชาไดหรือไม คือ อายุเครื่องบินนี่จะมีชวงใชงานประมาณ ๒๐ ป  
นะครับ ถาเปนการเชา คนที่ทําธุรกิจการบินใหม ๆ การจะเชาเปนสิ่งที่ดี แตถาธุรกิจแบบบริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนการทําธุรกิจที่มีมานานแลว แลวก็มีการเจริญเติบโต การเชาจะ
ไมคุมทุน เพราะวาจะมีตนทุนสูงขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นอยากจะกราบเรียนเพ่ือนสมาชิกฯ ครับ
วา เวลาเราซื้อนี้ สุดทายถาเราไมใชเครื่องบินน้ันเปนแอสเซต (Asset) ซึ่งเราจะสามารถขาย
ตอไปไดนะครับ 

  อีกสวนหนึ่งที่ถามวา ทําไมคณะกรรมการไมปฏิบัติตามมตินะครับ ชวงที่ทาน
ถามกระทูตอนน้ันในป ๒๕๔๖ วันที่ ๒๒ เมษายน ชวงนั้นก็อยางที่ทานเขาใจครับ เราเกิด 
โรคซารส (SARS) ธุรกิจการบินก็ซบเซาไปชั่วขณะ แตวาบริษัทการบินไทยก็ยังคงเปดรับ
แอรโฮสเตส (Air hostess) อยู แลวก็นักการบินในชวงน้ันประมาณ ๕๕๖ คน ซึ่งอยางที่ผมเรียน
ทานสมาชิกฯ ไปครับวา ปจจุบันธุรกิจการบินก็ไดเปลี่ยนแปลงไปมากแลว ผมเช่ือวาบริษัท 
การบินไทยจะมีการเติบโต ถามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเวลา ที่ไดรับความคิดเห็นหรือขอ 
ทวงติงจากเพ่ือนสมาชิกฯ ก็อยากจะเรียนครับวา ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  
ฯพณฯ สุริยะ  จึงรุงเรืองกิจ ซึ่งเปนผูกํากับดูแล ก็ไดกําชับแลว ก็ไดมีการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารจัดการของการบินไทยไปเปนอยางมากครับ ขอบคุณครับ 

ประธานวุฒิสภา : ครับ ทานสันติ์ เทพมณี มีคําถามที่ ๒ ใชไหมครบั เชิญครบั 
นายสันติ์  เทพมณี (ลําพูน) : ทานประธานฯ ที่เคารพ กระผม สันติ์ เทพมณี

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลําพูน จากการชี้แจงของ ฯพณฯ รัฐมนตรี ผมก็เขาใจพอสมควร 



๑๖๒ 

 

แตคําถามอีกคําถามหนึ่งทานยังไมไดตอบผมวา เงินที่ซื้อเปนจํานวนมากมาย ประมาณ ๑ แสน
ลานบาทนี้ ทานไดกูมาหรือวารัฐบาลใชเงินคงคลัง และอีกอันหน่ึง ผมทราบวาขณะนี้มีบริษัท 
คาเธยแปซิฟกก็ไดขายกิจการไปแลว และที่อเมริกาก็ปรากฏวามีหลายบริษัทไดยุติการบิน 
ขายบริษัทไปมากมาย เราไมทราบวาการบินไทยไดตรวจสอบ แลวก็ทานประเมินผลในการ
ดําเนินการของทานวาทานสามารถจะนําเงินกําไรไดอยางเดิมหรือไม และทานพูดอีกวาตอนนั้น
มีโรคซารสเกิดขึ้นและไมรับพนักงาน ผมทราบวาตอนนั้นลงมติวาไมรับพนักงาน แตตอนหลัง 
ที่รับพนักงานเนื่องจากมีเสนของนักการเมือง มีเสนของรัฐมนตรี มีเสนของผูยิ่งใหญทั้งหลาย 
ไปฝาก เลยจําเปนจําใจตองรับครับ อันนี้ขอคําตอบดวย ขอขอบคุณครับ 

  ประธานวุฒิสภา : ทานรัฐมนตรีชวยฯ วิเชษฐครับ เชญิครับ 

  นายวิเชษฐ  เกษมทองศรี (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม) :  
ทานประธานฯ ที่เคารพครับ เร่ืองการรับพนักงาน จริง ๆ แลวชวงตอนที่เกิดวิกฤตโรคซารส 
เราหยุดรับพนักงานไปชวงหนึ่ง แตวามีความจําเปนที่จะตองรับพนักงานในสวนที่มีความจําเปน
ที่ขาดแคลน โดยเฉพาะฟรอนตไลน (Front Line) ตรงน้ันเปนสวนที่จะตองทําใหเกิดรายได 
เราจึงมีความจําเปนที่จะตองรับพนักงาน ไมใชเกิดจากการที่นักการเมือง หรือทาน ส.ส..ส.ว. 
ไปฝาก แตเกิดความจําเปนที่เราจะตองรับพนักงาน อีกสวนหนึ่งก็คือ เร่ืองเงินที่ใชในการซื้อ
เครื่องบิน เปนเงินกูจากตางประเทศ แลวก็ไมไดใชเ งินงบประมาณแผนดิน ซึ่งตรงนี้ 
บริษัทการบินไทยก็ตองไปบริหารจัดการ เพราะวาเรากูเงินมาแลวจะทําอยางไรใหเงินกู 
ทุกบาททุกสตางคเกิดประโยชนสูงสุด อยางที่ทานเพื่อนสมาชิกฯ ทานสันติ์ไดพูดมาวา   
สายการบินอ่ืน ๆ ไดลมหายตายจากไป ตรงนี้เปนที่รูกันครับวา ธุรกิจใดบริหารงานแลว 
ไมสามารถที่จะควบคุมตนทุนได ไมสามารถที่จะทําใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  
ไมสามารถที่จะตอบสนองการบริการใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด ธุรกิจเหลานั้นก็คงจะอยู
ไมได บริษัทการบินไทยมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการบริหารงานมาโดยตลอดเปนธรรมดา
ครับ บริษัทที่มีองคกรที่เปนองคกรใหญ ๆ ก็ยอมอุยอาย แตถาเรามีการบริหารจัดการที่ดี 
มีเทคโนโลยีเขามาใช ความมีประสิทธิภาพก็จะเพ่ิมขึ้น เพราะฉะน้ันจึงอยากกราบเรียนครับวา 
บริษัทการบินไทยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แลวก็ทําใหสามารถผานพนวิกฤตตาง ๆ มาได 
ผมยังมีความเชื่อม่ันวา บริษัทการบินไทย ซึ่งเปนของคนไทยทุกคนจะสามารถบริหาร แลวก็มี
การเจริญเติบโตมากกวาปจจุบันที่เปนอยูครับ ขอบคุณครับ 

  ประธานวุฒิสภา : ครับ เปนอันวาจบกระทูถามที่ ๒ ก็ยังเหลือเวลา ๕ นาที  
ขอบคุณมากนะครับที่ประหยัดเวลาใหสภา 

 



๑๖๓ 

 

ตัวอยางกระทูถามดวน  ถามรัฐมนตรี 

(สําเนา) 
รับที่  ๗/๒๕๔๕  วันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๔๕  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กระทูถามที่   ๑๔๓ 

__________ 

                   วุฒิสภา 
             ๒๑  มีนาคม   ๒๕๔๕ 

เรื่อง  การดําเนินงานของ ขสมก. ที่สอไปในทางทุจริต จากกรณีการทําสัญญาเชาเหมา 
        ซอมรถยูโรทู 

กราบเรียน  ประธานวุฒิสภา 

  ขาพเจาขอตั้งกระทูถามดวน ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  ดังตอไปน้ี 
  จากโครงการเชาเหมาซอมรถยูโรทูจํานวน  ๕๐๐  คัน  ที่ทาง  ขสมก.  
ไดทําสัญญาไวกับเอกชน  ๓ บริษัท  ประกอบดวย  บริษัท ฮีโนมอเตอรส (ประเทศไทย)  
เปนรถฮีโน  ๑๒๕  คัน  บริษัท ตรีเพชรอีซุซุ  เปนรถยี่หออีซุซุ  ๑๒๕  คัน  และบริษัท  
ธนบุรีมอเตอรเซลส  เปนรถยี่หอแดวู  ๒๕๐  คัน  โดยทําสัญญาเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๔  
แยกเปนบริษัทละ  ๒  ฉบับ  คือ  เปนสัญญาเชาและสัญญาเหมาซอม  ซึ่งสัญญาทุกฉบับ 
มีอายุสัญญา ๑๐ ป รวมคาเชาที่ตองเสียทั้งสิ้น ๔,๘๔๔,๒๘๔,๕๖๒.๕๐ บาท และคาเหมาซอม 
ที่ตองเสียทั้งสิ้น ๔,๑๙๖,๙๔๗,๙๓๗.๕๐ บาท  ซึ่งเทากับวาโครงการนี้มีมูลคามากกวา  
๙  พันลานบาท  โดยผูบริหาร ขสมก.  คิดวาเปนการลงทุน  ที่คุมคาสามารถทํากําไร 
ใหแกองคการฯ ได  เพราะประมาณการวารถยูโรทูจะสามารถทํารายได  ให ขสมก .  
เฉลี่ยวันละ ๑ หม่ืนบาท/คัน  แตขอเท็จจริงปรากฏวารถยูโรทูกลับมีรายไดเฉลี่ยเพียง 
วันละ ๖,๕๔๘ บาท/คันเทานั้น  แสดงใหเห็นวาการวิ่งรถยูโรทูจะมีผลขาดทุนตลอดสัญญา 
เกือบ  ๕,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งไมเปนไปตามแผนโครงการจัดซอมรถยูโรทูจํานวน ๕๐๐ คัน  
อีกทั้งในสัญญาไดมีการกําหนดให ขสมก.ตองเสียดอกเบี้ยใหกับบริษัทเอกชนคูสัญญา 
ในกรณีผิดนัดการชําระเงินถึง ๑๕% ทั้งที่ระดับอัตราดอกเบี้ยเงินกูขณะทําสัญญาเคลื่อนไหวอยู
ในระดับ ๕-๘ % เทานั้น ทั้งที่กอนหนานี้ผูบริหาร ขสมก. เม่ือป ๒๕๓๘ ไดเคยมีมติกําหนด
อัตราดอกเบี้ย  ผิดนัดชําระหนี้ ในโครงการรูปแบบเดียวกับการเชาเหมาซอมรถยูโรทู 
ไวที่อัตราเอ็มแอลอารของแบงกกรุงไทยบวก ๐.๗๕%  ในปจจุบัน ขสมก.สามารถชําระคาเชาได
เพียงแคสัดสวน ๕๐% และชําระคาเหมาซอมไดเพียง ๑๐% ของยอดที่ตองชําระจริงเทากับวา 
ขสมก.ตองแบกดอกเบี้ยจากโครงการนี้ตลอดสัญญาเกือบ ๕,๐๐๐ ลานบาท จึงขอเรียนถามวา 



๑๖๔ 

 

  ๑. เหตุใดผูบริหาร ขสมก. จึงประมาณการรายไดของโครงการไวสูงเกินกวา
ตนทุนที่เปนจริงและแนวทางการแกไขปญหานี้โดยไมสงผลกระทบตอประชาชนมีหรือไม  
อยางไร 
  ๒. เหตุใดผูบริหาร ขสมก.จึงไมกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้เทากับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูทั่วไปในตลาดการเงินเหมือนองคกรธุรกิจอ่ืนๆ  ในลักษณะที่ไมเสียเปรียบ 
  ๓. หากพบวาโครงการนี้สอไปในทางทุจริต รัฐบาลมีมาตรการในการดําเนินการ
อยางไร  

ขอใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภา 

       ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง 
    (ลงชื่อ)            ชัชวาลย  คงอุดม 

          (นายชัชวาลย  คงอุดม) 
    สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๕ 

ตัวอยางคําตอบกระทูถามดวน  ถามรัฐมนตรี 

นายนิกร  จํานง (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม) :ทานประธานวุฒิสภา
ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูมีเกียรติ ผม นิกร จํานง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  ไดรับ
มอบหมายจากทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ใหตอบกระทูของทานสมาชิกฯ  คือ 
ทานชัชวาลย คงอุดม เกี่ยวกับเร่ืองการดําเนินงานของ ขสมก.ที่สอไปในทางทุจริต ในกระทู 
ซึ่งคําถามของทานในกระทูมีอยู ๒ - ๓ สวน ก็คือ 

คําถามที่ ๑ ที่ทานไดถามไวในกระทู ก็คือถามวา เหตุใดผูบริหารของ ขสมก. 
จึงประมาณการรายไดของโครงการไวสูงเกินกวาตนทุนที่เปนจริง ในกรณีของตนทุนที่ทานพูด
เม่ือสักครูนี้วาเปนหม่ืนบาท จริง ๆ แลวไดไมเทาขนาดนั้น แลวก็แนวทางการแกไขปญหาน้ี 
โดยสงผลกระทบตอประชาชนมีหรือไมอยางไร คําถามที่ ๑ สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียน 
ทานประธานฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯ ก็คือวา การประมาณการรายไดของโครงการนี้   
แตเดิมทางองคกรขนสงมวลชนไดประมาณการรายไดจากพื้นฐานของขอมูลที่ เปนจริง  
คือ ประมาณการจากรายไดของเสนทางที่จะนํารถโดยสารใหมเขาทดแทนรายไดที่คํานวณ 
ในป ๒๕๔๓ นี้ครับ จะมีการปรับรายไดในแตละปตามการปรับคาโดยสารของรถปรับอากาศใหม
ชนิดยูโรวันและยูโรทู ซึ่งมีการปรับเพ่ิมขึ้นทุก ๒ ป ตามที่กรมการขนสงฯ กําหนด ระยะตรงนี้ 
ก็คือวาเปนการประมาณการรายไดจากพื้นฐานของขอมูลที่เปนจริงอยูเดิม ภายหลังจากนั้น 
ในระยะนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีปญหาเกิดขึ้นบนถนนมากมายมีรถเขามา ซึ่งก็อาจจะมีผล
ลักษณะดังกลาวได แตคําตอบวาการประมาณการรายได ณ วันน้ัน นี่นะครับ กับตนทุน 
ที่เปนจริงขณะนั้นตามที่ผมไดกราบเรียนนะครับ อาจจะตองมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง   
ก็ประมาณการคาใชจายก็คือตนทุน ทางองคการไดประมาณการจากขอมูลคาใชจายในการ 
เดินรถโดยสารปรับอากาศที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้นเชนกัน ก็คือในป ๒๕๔๓ นะครับ โดยคาเชา 
คาจางซอมบํารุงรักษา ใชคาเฉลี่ยของคาซอมบํารุงรักษาของรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู 
รุนแรกที่องคการฯ ไดจัดทําสัญญาเชาและจางซอมบํารุงรักษา เม่ือป ๒๕๔๑ เปนฐานในการ
คํานวณ ซึ่งตรงนี้อยากจะกราบเรียนทานประธานฯ ไปยังทานสมาชิกฯ วา การประมาณการ 
จะไมนําเอาคาใชจายคาดอกเบี้ยมารวมในการคํานวณดวย เน่ืองจากการประมาณการครั้งน้ี 
จะพิจารณาเฉพาะคาใชจายในสวนของการจัดหารถโดยสารใหมเทานั้น และการจัดหา 
รถโดยสารใหมเปนคาเชา จึงไมมีเงินลงทุนที่ เกิดจากดอกเบี้ยจายนะครับ นั่นเปนการ 
ประมาณการคาใชจายนะครับ รายไดนั้นประมาณการจากฐานที่เปนจริงในป ๒๕๔๓ คาใชจาย
ประมาณการจากตนทุนในป ๒๕๔๓ โดยประมาณการจากรถรุนแรก อาจจะมีอัตราเบี่ยงเบน
ตามที่ทานไดนําเสนอขึ้นมาบางสวน  
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  ขอตอมา  ในคําถามนี้วาการนํารถโดยสารปรับอากาศยูโรทูใหมมาทดแทน 
รถโดยสารเกานี้กระทบตอผูใชบริการหรือไม อยางไร ในสวนนี้อยากจะเรียนวาองคการได
จัดเก็บคาโดยสารตามอัตราที่กรมการขนสงทางบกกําหนดขางตน คือ เปนอัตราที่ล็อก (Lock) 
เอาไว ซึ่งเปนอัตราคาโดยสารที่ต่ํากวาตนทุนที่แทจริง และรถโดยสารเปนรถโดยสารใหม  
มีความสะดวกสบายกวารถโดยสารเกา ซึ่งมีลักษณะเหมือนรถโดยสารยูโรทูรุนแรกนะครับ  
ผมอยากจะนําเรียนในประเด็นนี้วา ขณะนี้รายไดกับรายจายของ ขสมก.เองนี้ กําลังถูกรัฐบาล 
นะครับ ทางรัฐบาลเองโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีใหตรวจสอบตรงนี้ ขณะน้ีเราไดมีการให 
ทางจุฬาฯ สถาบันการศึกษาตรวจสอบวา เราจะมีทางไปอยางไร เพราะคาใชจายเราขาดทุน
ตอเน่ืองมาตลอดยาวนานมากเปนปญหา ทีนี้สิ่งที่ตองคิดขณะนี้ก็คือผมเองไดนําเสนอ 
ในที่ประชุม ครม. ไปเมื่อคราวกอนวา หลักการในสวนนี้ ซึ่งเปนการเห็นชอบวาเราจะพิจารณา  
เรื่องนี้ โดยมีพ้ืนฐานอยู ๒ ประการ 

  ประการที่ ๑ ก็คือ ในสวนของการบริหารตรงนี้นะครับ เราตองเขาใจวา  ขสมก. 
เปนสวัสดิการสวนหนึ่งสําหรับประชาชน ดังน้ัน ในบางสวนนี้จําเปนที่ประชาชนสามารถจะรับ 
ภาระไดเทาไร สวนที่เหลือน้ีรัฐจะตองชวยเทาไร แตปญหาที่มีขณะนี้ที่ประสบอยูผมเพิ่งเขามา
รับงานใหมก็คือวา เปนแกป (Gap) ของการขาดทุนที่มีอยูนาน ดังนั้น ในการขาดทุนดังกลาว
ตรงน้ีมีรูรั่วอยูบาง หมายความวา อาศัยในชองระหวางของการขาดทุนทั้งน้ัน ถาในการบริหาร
บางสวนเปนสวัสดิการสําหรับประชาชน รัฐอาจจะตองยอมขาดทุนในบางสวน แตวาจุดคงที่ของ
การขาดทุนตองอยู การบริหารที่ไดผลก็คือสามารถจะบริหารขาดทุนนอยกวาที่เรายอมรับได  
ลักษณะของชองวางที่ไมมีขอบเขตตรงนั้นจะเปนปญหาซึ่งผมรับทราบในสวนนี้ และก็ขอนําขอน้ี
ไปดําเนินการ ขณะนี้ขอมูลจากจุฬาฯ ไดนําสงมาแลว จะนําเสนอรัฐบาลเพ่ือหาทางออกโดยรวม
อีกครั้งหนึ่งของ ขสมก.   

  คําถามที่ ๒ ที่ทานไดถามไวในกระทูก็คือ เหตุใดผูบริหาร ขสมก. จึงไมกําหนด
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูทั่วไปในตลาดการเงินเหมือนองคกร
ธุรกิจอ่ืนที่มีลักษณะไมเสียเปรียบ ตรงสวนน้ีเองเปนเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่มีการกําหนดไว
ตามที่ทานสมาชิกฯ ที่ไดเสนอเอาไววา เปนคางชําระแบบ ๑๕ เปอรเซ็นตตอป คือ คงที่  
อยากจะกราบเรียนวาการทําสัญญาเชาและจางซอมบํารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใหม  
๕๐๐ คันนี้ ในสัญญาที่มีอยูนี้องคการไดมีการประกวดราคาและคัดเลือก ซึ่งผูที่ผานการคัดเลือก
เปนผูที่เคยใหเชาและจางซอมบํารุงรักษารถโดยสารรายเดิม ซึ่งเปนคูสัญญาขององคการ  
ดังน้ัน การทําสัญญาจึงยึดถือตามสัญญาเดิม นั่นก็คือ ที่มีการล็อคดอกเบี้ยตามที่ทานได
สอบถาม เอาตามสัญญาเดิมซึ่งไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิดสัญญาคางชําระแบบคงที่ไว 
๑๕ เปอรเซ็นตตอป ซึ่งอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ เปนอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่กฎหมาย



๑๖๗ 

 

กําหนดไวในมาตรา ๗ ประกอบมาตรา ๖๕๔ ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตใน
ปจจุบันน้ีอยากจะนําเรียนทานประธานฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯ ที่เคารพนะครับวา ปจจุบัน
อัตราดอกเบี้ยเงินกูไดลดลงมาก ลดลงจากอดีตมาก ดังน้ัน ทางองคการจึงไดขอลดอัตรา
ดอกเบี้ยผิดนัด ขอลดนะครับ จากอัตราคงที่ ๑๕ เปอรเซ็นตตอป มาเปนเรตเอ็มแอลอาร (Rate  
MLR) บวก ๐.๗๕ นะครับ ซึ่งบริษัทไดยอมลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเปนเอ็มแอลอารบวก ๐.๗๕  
ทบตน จนถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ในปนี้ ก็เน่ืองจากวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูไดลดลงก็เลย 
ขอตอรอง ก็ไดรับผลดังนี้นะครับ ทั้งน้ี คาดอกเบี้ยจายผิดนัดจะไมเกิดขึ้น ถามีการกําหนดอัตรา
คาโดยสารจากตนทุนที่แทจริงขององคการ ซึ่งทําใหองคการสามารถจายคาซอมบํารุงรักษาได
ตามกําหนด 

  ขอสุดทายที่ทานผูมีเกียรติไดตั้งเปนกระทูซึ่งเปนหัวขอที่ใหญมากและก็สําคัญ
มาก โดยรวมเรียกวาเปนตนทางของกระทูนี้ก็ได ก็คือถามวา หากพบวาโครงการนี้สอไป   
ในทางทุจริต รัฐบาลมีมาตรการในการดําเนินการอยางไร ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานฯ  
ผานไปยังทานสมาชิกฯ ที่เคารพวา ในสวนนี้เองทานนําเสนอเรื่องนี้มา เปาหมายการตรวจสอบ
โครงการนี้ถือเปนเรื่องรอง เรื่องหลักก็ถือวาใหตรวจสอบถาหากมีกรณีทุจริตเกิดขึ้น และก็ 
เร่ืองนี้มีการติดตามเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตลอดในหนังสือพิมพสยามรัฐ ตามที่ทานวาตอเนื่อง 
มาตลอด เกี่ยวกับเรื่องนี้ยาวนานพอสมควรแลว และขอมูลในนั้นละเอียดมากกวาที่ทานนําเสนอ
มากมาย ผมอยากจะนําเรียนวารายละเอียดตรงสวนนี้ความเปนมาทั้งหมดเปนเอกสารอยูในนี้           
ผมอานไปหลายสวนแลว ผมจะติดตามขอมูลที่ปรากฏในหนังสือพิมพฉบับดังกลาวดวย       
แลวก็เอามาประมวลและมีการติดตาม อยากจะเรียนวานโยบายที่รัฐบาลนี้สูอยูขณะน้ีก็คือ     
เรื่องคอรัปชั่นดวย ดังนั้น คําถามวาถาหากโครงการนี้สอไปในทางทุจริตก็จะดําเนินการอยาง
จริงจัง ผมยืนยันกับทานสมาชิกฯ ตรงนี้นะครับวา ไดตรวจสอบตรงน้ีแลว และก็มีหลักการ 
ตามที่วา 

  สุดทาย อยากจะนําเรียนทานสมาชิกฯ ที่นี่ทุก ๆ ทานวา ปญหาการจราจร  
ที่มาเกี่ยวพันในเรื่องการขาดทุนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนปญหาที่เกี่ยวเนื่อง
กันมา ขณะนี้มีปญหาบนถนนมากมายที่เกี่ยวเนื่องดวย ขสมก. ซึ่งนําไปสูการขาดทุน  มีรถรวม  
มีรถตู มีอะไรมากมายเหลือเกินตรงนี้ เราเห็นวาการแกปญหาตรงนี้ถาแกเฉพาะสวนเปน 
รถยูโรทูตามที่ทานไดนําเสนอ ก็คงจะแกปญหาไมได มันเกี่ยวเน่ืองกันหมดแลว ขณะน้ีเปน 
เน้ือเดียวกันหมดแลว ดังน้ัน ผมอยากจะเรียนวา ในตนเดือนพฤษภาคมที่จะถึงน้ีจะมีการจัด
ประชุมใหญ คือ เชิญทุก ๆ สวนมาเพื่อแกปญหาของ ขสมก.ดวย แลวก็บางสายขณะนี้มีรถ
มากกวาคน และบางสายมีคนแตไมมีรถ ดังน้ัน ก็เลยเปนปญหาเรื่องประสบภาวะขาดทุนอะไร
มากมายเต็มไปหมด ก็จะรวบรวม ถาหากวาทานสมาชิกฯ ที่เสนอกระทูนี้มีขอมูลใด ๆ ที่คิดวา
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จะเปนประโยชนตอประชาชนในเขต กทม. และปริมณฑล ตลอดจนเพ่ือปองกันการสูญเสีย
งบประมาณของรัฐซ่ึงเปนเงินของแผนดินเปนเงินของประชาชน ก็ขอไดโปรดนําเสนอโดยทาง
กระทูก็ได หรือวาจะเปนโดยตรงไปที่ผม ผมยินดีจะรับเพ่ือไปดําเนินการ กราบขอบพระคุณทาน
ประธานฯ ครับ 

  ประธานวุฒิสภา : ขอบคุณครับ เชิญครับ สั้น ๆ นะครับ 

  นายชัชวาลย  คงอุดม (กรุงเทพมหานคร)  : ครับ คือวาทางที่ทานรัฐมนตรี 
ไดชี้แจงมาวา รถติดคือทําให ขสมก.ขาดทุน ซึ่งจริง ๆ แลวกอนที่จะเสนอโครงการนี้ไป 
ทาง ขสมก. ก็คํานวณออกมาแลววาจะมีรายไดวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท แลวก็จริง ๆ แลว ขสมก.  
รูดีเลยวารถที่วิ่งอยูตลอดเวลามันก็แค ๖,๐๐๐ บาทกวาแลว ขสมก.ก็เสนอไปทางรัฐมนตรี 
คือทางกระทรวงการคลังวาจะไดวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท เวลานี้จริง ๆ แลวก็ขาดทุนวันละ ๓,๐๐๐ 
กวาบาทอยางที่พูด เพราะฉะนั้นผมก็ฟงไมคอยขึ้นนะครับวาอยู ๆ รถติดแลว ทําใหการคํานวณ
ผิดพลาดขนาดนั้น รูสึกผิดพลาดมากเกินไป รูอยูแลววาตลอดเวลา รถไมใชวาจะเพิ่งมาติดปนี้  
ประเทศเรากําลังแกไขปญหาการจราจร ไมวาจะเปนรถไฟฟา รถใตดินก็มีกันหมด การจราจร
นาจะคลองตัวมากกวาเม่ือกอนอีก แตรถยูโรทูที่มาวิ่งใหม แครถเกา เขามี ๔๒ ที่นั่ง รถใหม 
๔๐ ที่นั่ง แลวก็บอกวาจะมีกําไรมากกวา จะมีกําไรวันละ ๑,๐๐๐ บาท กลับกลายเปนขาดทุน 
วันละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ก็ฝากทานรัฐมนตรีเอาไวดวยก็แลวกันนะครับวาจะใหกลับไปแกไข 
ไดอยางไรนะครับ 

  ประธานวุฒิสภา : ครับ ทานรัฐมนตรีรับนะครับ 
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ตัวอยางกระทูถาม  ถามนายกรัฐมนตร ี

(สําเนา) 
รับที่  ๒๒/๒๕๔๕  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๔๕  สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

กระทูถามที่  ๑๕๕ 
____________ 

  วุฒิสภา 

             ๑๔  สิงหาคม   ๒๕๔๕ 

เรื่อง  การสอนภาษาไทยในคายผูลี้ภัย 

กราบเรียน  ประธานวุฒิสภา 

  ขาพเจาขอตั้งกระทูถาม  ถามนายกรัฐมนตรี  ดังตอไปน้ี 
  ปจจุบันน้ี  ประเทศไทยไดกลายเปนประเทศที่ตองรองรับผูไดรับผลกระทบ
จากสงครามเปนอันมาก โดยเฉพาะผูลี้ภัยที่อาศัยอยูชายแดนรอบ ๆ ประเทศ ตางพากัน
หลบหนีการตอสูจากภัยสงครามเขามาอยางมากมาย ทําใหประเทศไทยตองเปดคายรองรับ   
ผูลี้ภัยเหลานี้ขึ้นหลายแหง ไดแก จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดตาก ฯลฯ สําหรับคายผูลี้ภัย
เหลานี้ แมโดยหลักการแลวจะเปนเสมือนที่อยูชั่วคราวก็ตาม  แตความจริงแลวผูลี้ภัยเหลานั้น
ตองอาศัยอยูภายในคายเปนเวลานานหลายป  ขาพเจาจึงขอเรียนถามวา 
  ๑. รัฐบาลไทยมีนโยบายและมาตรการดแูลผูลี้ภัยเหลานี้  อยางไร 
  ๒. รัฐบาลไทยไดมีมาตรการจัดการศึกษาโดยเฉพาะใหความรูในวิชาภาษาไทย
แกผูลี้ภัยหรือไม  อยางไร 
  ขอใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภา 

         ขอแสดงความนับถอือยางยิ่ง 
(ลงชื่อ)     สมบูรณ  ทองบุราณ 
          (นายสมบูรณ  ทองบุราณ) 
        สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยโสธร 

 
 
 
 
 

 



 ๑๗๐ 

ตัวอยางคําตอบกระทูถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 

  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานวุฒิสภา (นายสหัส พินทุเสนีย  รองประธานวุฒิสภา 
คนที่สอง )  :  เชิญทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ครับ เชิญครับ 

  นายโภคิน พลกุล (รัฐมนตรีวากระทรวงมหาดไทย) : กราบเรียนทานประธานฯ 
ที่เคารพครับ ก็ขอขอบพระคุณที่ทานไดหยิบยกปญหานี้ขึ้นมา ซึ่งก็เปนเรื่องที่ผมเองดูปญหา  
ก็อยางที่กราบเรียนมานั้นก็หลากหลายกลุมก็มีความกังวล ดานหนึ่งก็คือ กังวลในเรื่อง 
ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ อีกดานหนึ่งก็คิดถึงในดานมนุษยธรรม ๒ ดานนี้ผมเชื่อวา
ประเทศไทยเราก็เผชิญอยางนี้มาโดยตลอด ที่เราพูดนี้พรมแดนดานพมาที่มีศูนยตาง ๆ   
ขอกราบเรียน เอาตัวเลขกอน เทาที่ใหเขาเช็ก(Check)มาลาสุดวามีประมาณเทาไรนี้ ที่หนีภัย
สงครามเขามาจนถึงขณะนี้ก็มี เราจัดที่พักพิงชั่วคราวใหก็ตามหลักมนุษยธรรม ก็จํานวน ๙ แหง 
ใน ๔ จังหวัด แมฮองสอนมี ๔ แหง ตากมี ๓ แหง กาญจนบุรี ๑ แหง แลวก็ราชบุรีอีก ๑ แหง  
มีจํานวนผูลี้ภัยเทาที่เช็กเดือนมิถุนายน ป ๒๕๔๗ ประมาณ ๑๑๙,๔๗๗ คน อยางที่ทาน
สมบูรณพูดนั่นแหละครับ คือตัวเลขบางทีก็อาจจะมีขึ้น ๆ ลง ๆ บาง ในแงของที่เราพยายาม 
ทําอยางมาก ๆ ก็คือ นโยบายทําอยางไรจะประสานกับประเทศเพื่อนบาน ตอนนี้ก็ไมงาย 
เพราะประเทศเพื่อนบานก็มีปญหาโดยตลอด ชนกลุมนอยของเขาก็เยอะ ก็มีการเขาๆ ออกๆ  
มีสงครามทีก็ไหลเขามา ครั้นเราจะไปผลักดันออกไป ใหไปเกิดปญหา บางทีในแงมนุษยธรรม 
ก็ลําบาก อันน้ีก็คงจะตองขึ้นอยูกับเง่ือนไขของประเทศเพื่อนบานดวย ถาเผื่อเขาเขาสูระบบ 
ที่มีสันติสุข อะไรตางๆ เหตุการณนี้ก็คงจะเบาลงนะครับ ในแงของที่ทานกังวลกอนจะถึงเรื่อง
การศึกษานิดเดียว ก็คือวา เร่ืองการจัดทําทะเบียนตาง ๆ เราก็จัดทํา มีการปรับปรุงทะเบียน 
ใหเปนปจจุบัน ตรวจสอบรวมกับคณะกรรมการจังหวัด ก็แยกกลุมที่อยูเดิมกับกลุมที่มาอยูใหม 
แลวก็ตรวจสอบยอดโดยตลอด แลวก็พยายามดูแลใหเขาทําอาชีพที่ถูกตอง ชอบดวยกฎหมาย  
ไมใหไปกระทําการ จะเปนเรื่องของยาเสพติด ซองสุมผูคน อาวุธ หรือวาตัดไมทําลายปา หรือ
การพนันทั้งหลาย อันนี้พยายามระมัดระวังเต็มที่นะครับ 

  ในเร่ืองของการศึกษานี้ อยากจะเรียนวา ก็มีองคกรพัฒนาเอกชนประมาณ      
๑๐ องคกร ก็เขาไปชวยเหลือดานกิจกรรมการศึกษาใหกับผูลี้ภัยเหลานี้ ผูลี้ภัยเหลานี้นะครับก็มี
หลายคนที่เปนครูโดยเอ็นจีโอ (NGO) เขามาฝกอบรมแลวก็ใหการศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาล 
ประถมอะไรขึ้นไปน้ี สวนคําถามที่ทานบอกวา แลวทางราชการไทยควรจะเขาไปดูแลได 
ขนาดไหนอยางไร ขณะน้ีก็ขอทาง กศน.ชวยเปนผูเสนอแนะรูปแบบชนิดการสอน แลวก็ 
ใหเอ็นจีโอที่ทํางานอยูในพื้นที่นั้น ลองไปดูวาจะทําไดมากนอยแคไหน แลวก็มีการใหทุน
สนับสนุนเพื่อจะใหการศึกษาตาง ๆ   

 



๑๗๑ 

 

  ในเรื่องของภาษาไทยขณะนี้เทาที่ไดดําเนินการไปแลว แลวก็ไดย้ําเจาหนาที่ 
วามีความจําเปน เพราะวาขณะที่เรายังผลักดันออกไปไมไดเต็มที่นี้ ภาษาไทยตองเรียนรู  
ก็จะใหเจาหนาที่ของเรา สวนใหญก็จะเปนทหารก็ดี สมาชิก อส. ก็ดี หรือเจาหนาที่ของปกครอง 
ที่ดําเนินการไดก็ไปดําเนินการใหสอนภาษาไทย ขณะนี้เทาที่เจาหนาที่รายงาน ก็เด็กรุนใหม ๆ 
ที่เขามาหรือวาคนที่พอจะเรียนรูได ก็สามารถสื่อ สามารถเขาใจภาษาไทยได โทรทัศน 
ก็ดูของไทยทั้งนั้น เพราะเขาก็ไมดูอยางอื่น คือก็รับวัฒนธรรมไทยไปโดยธรรมชาติของส่ือตาง ๆ 
อยูแลวในระดับหน่ึง โดยเฉพาะโทรทัศนก็ดี วิทยุก็ดี เพลงตาง ๆ ก็รับไปคอนขางมาก  
ถาใหเลือกไดก็คงอยากเปนคนไทยนะครับ ทีนี้โดยระบบกฎหมาย โดยอะไรตางๆ  ถาเรายอม
รับเขามาแลวเปนไดหมดก็คงหมดประเทศเขา ประเทศเราคงมีประชากรเพิ่มอีกเยอะแยะ   
ก็ตองมีขอบเขตความระมัดระวัง แตไมใชเร่ืองงายระหวางมนุษยธรรมกับการดูแลไมใหเกิด
ปญหาที่จะทะลักเขามาจํานวนมาก ก็ขออนุญาตตอบอยางนี้ครับ 

  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานวุฒิสภา (นายสหัส พินธุเสนีย  รองประธานวุฒิสภา  
คนที่สอง )  :  เชิญทานเจาของกระทูครับ ทาน ส.ว. สมบูรณครับ 

  นายสมบูรณ ทองบุราณ (ยโสธร) : กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  
ผม สมบูรณ ทองบุราณ  สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยโสธร ทานประธานฯ ครับ ผมฟงรัฐมนตรี  
ทานอาจารยโภคิน พรอม ๆ กับทานประธานฯ ไปน้ีแหละ รัฐมนตรีก็ยังไมเห็นวาคนเหลานี้ใน
อนาคตไมรูจะใหเขาไปอยูที่ไหน คลาย ๆ กับวา สมัยหนาถาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทยอีกก็คงอยูอยางเกานี้แหละ แตแนนอนเปอรเซ็นตเพ่ิมขึ้นแนครับ จากแสนที่วานี่   
แตจริง ๆ ผมเรียนทานรัฐมนตรีวาตัวเลขแสนนี่ไมใชหรอกครับ คือ เขาออก เขาออกบอยมาก 
แตผมก็กังวลทานประธานฯวา ผมวาเรื่องอยางนี้ ผมอยากใหยูเอ็น เขามารับเอาไปเต็ม ๆ เสีย 
สมัยกอนทานประธานฯ บานทานประธานฯ เขามีคายใชไหมครับ คายเขมรอยางนี้  อยางอีสาน
บานผมก็คายลาวอยางนี้  เขายังมีกฎมีเกณฑ แตคายผูอพยพหลบภัยที่พมานี่ประหลาด  
คลาย ๆ กับวารัฐบาลประเทศเรานี่จะปกปด ที่ พูดอยางนี้ปกปดมาหลายรัฐบาลแลว   
ตั้งแตทานวราเทพฯ เปนรัฐมนตรีใหม ๆ  โนนครับ ปกปดนี่หลายรัฐบาลแลว แทนที่จะผลักดัน
เปนภาระของยูเอ็นเขาเสีย 

  และประการที่ ๒ ทานประธานฯ ผมสังเกต กระแสของคนทองถิ่น พ่ีนองที่อยู
จังหวัดแถว ๆ นั้น เขาไมพอใจราษฎรหรือวาบุคคลที่อพยพหนีภัยเหลานี้ เขาใหเหตุผลอยางนี้  
ทานประธานฯ เพราะวา ขอที่ ๑ บุคคลเหลานี้เขามาอยู แลวก็อยูอยางสบายเลย เผลอ ๆ ก็หลบ
ไปทํางานราคาถูก เขาใหเปนคนไทยตองทํางานหนัก เขามองอยางนั้นครับทานรัฐมนตรี            
เกิดความขัดแยงของราษฎรไทยกับราษฎรที่เดือดรอนเหลานี้ 

 



๑๗๒ 

 

  ประการที่ ๓ อยากฝากทานประธานฯ ถึงรัฐมนตรีอีกเรื่องหนึ่งครับกรณีมง 
ถ้ํากระบอก มีครั้งหน่ึงรัฐบาลจะสงไปที่จังหวัดตาก ไปนครพนมบาง ปรากฏวา  ส.ว.อุดรธานี 
ก็ไมเอา ส.ว. พนัส ก็ไมเอา ไมยอมรับมงที่ถ้ํากระบอกของจังหวัดสระบุรี ตอมาวาจะเอาไปอยู
นครพนม ส.ว. นครพนม ก็ไมเอาดวย และที่สําคัญทานประธานฯ ครับ ถ้ํากระบอกนี่มีโรงเรียน
เดียวที่รับสอนเด็กเหลานี้ แตอีกจํานวนมากนี้ไมไดเรียนหนังสือเลย ก็ฝากทานรัฐมนตรีครับวา
ไปดูวาเปนจริงไหม อยางนอยก็เกิดในเมืองไทยนั่นแหละครับ คือผมก็เห็นใจทานเหมือนกัน 
แตอยางนอยมนุษยธรรมจําเปน ไหน ๆ ก็เกิดรวมโลกแผนดินเดียวกันก็ดูแลใหเขาดวย 
ก็ขอบพระคุณทานประธานฯ ครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 

ตัวอยางกระทูถาม  ถามรัฐมนตรี 

(สําเนา) 
รับที่  ๑๖/๒๕๔๕  วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๕  สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

กระทูถามที่  ๑๔๘ 

____________ 

  วุฒิสภา 

            ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๕ 

เรื่อง  การบวชเปนภิกษุณีในประเทศไทย 

กราบเรียน  ประธานวุฒิสภา 

  ขาพเจาขอตั้งกระทูถาม  ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ดังตอไปน้ี 
  ปจจุบันมีหญิงไทยจํานวนมากประสงคจะเขาบวชเปนภิกษุณีในสังคมไทย 
และประสงคจะสนับสนุนภิกษุณีสงฆ  แตไดรับการปฏิเสธและขัดขวางการเขาสูรมเงา
พระพุทธศาสนาโดยอางคําประกาศ พ.ศ. ๒๔๗๑  ของกรมหลวงชินวรสิริวัฒน  ทั้ง ๆ ที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา  ๓๘  บัญญัติไววา  “บุคคลยอมมี
เสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา  นิกายของศาสนาหรือลัทธินิยมในทางศาสนา  และยอมมี
เสรีภาพ  ในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เม่ือไม
เปนปฏิปกษ  ตอหนาที่ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน”   ดวยเหตุนี้ขาพเจาขอเรียนถามวา  รัฐบาลมีแนวทางในการแกไขปญหา 
ขอขัดแยงเพ่ือใหสตรีสามารถบวชเปนภิกษุณีไดตามสิทธิที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไดอยางไร 
  ขอใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภา 

                                         ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง 
                                             (ลงชื่อ)      ระเบียบรัตน  พงษพานิช 
                                                            (นางระเบียบรัตน  พงษพานิช) 
                                สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแกน 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๔ 

ตัวอยางคําตอบกระทูถาม  ถามรัฐมนตรี 

ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานวุฒิสภา (นายสหัส พินทุเสนีย  รองประธานวุฒิสภา 
คนที่สอง)  : เรียนเชิญทานรองนายกรัฐมนตรีครับ 

นายวิษณุ  เครืองาม  (รองนายกรัฐมนตรี)  :  ทานประธานฯ  ที่เคารพ  ผม  
นายวิษณุ  เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี  ไดรับมอบหมายจากทานนายกรัฐมนตรีใหมาตอบ
กระทูถามในฐานะที่เปนผูที่ไดรับภาระหนาที่ในการกํากับดูแลสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ  ผมขออภัยที่ไดมาชา เพราะวาไปอยูในโรงพยาบาลซึ่งถอดสายน้ําเกลือแลวก็วิ่งมา 
เม่ือสักครูนี้เอง แลวไปนึกชะลาใจวากระทูที่ถามผมเปนกระทูที่ ๓.๔ จะมี ๓ คนแรกอยู 
ตอบกระทู อ่ืนไปกอน เม่ือมาถึงที่หนาสภาจึงทราบวาไมมีผูใดมา และเปนความกรุณา 
ของทานประธานฯ ที่ไดอนุญาตใหบรรจุกระทูนี้อยูในวาระวันน้ีอยูดี 

เ ร่ืองที่ทานสมาชิกวุฒิสภาผู มี เกียรติไดสอบถามนั้น ผมมีความเห็นใจ 
และมีความเขาใจเปนอยางยิ่ง หลายสวนมีคําตอบอยูในสวนของคําถามนั้น  เพราะวาทานผูถาม 
มีความรูความเขาใจจัดเจนดีอยูแลว แตอยางไรก็ตาม เพ่ือความเขาใจของทานสมาชิกฯ              
ผูมีเกียรติทั่วไป ขออนุญาตกราบเรียนลําดับความอยางนี้ครับ เร่ืองเก่ียวกับการอุปสมบท     
เปนภิกษุณีนั้น ถาหากวาจะโยงเขาหาหลักกฎหมายหรือหลักการบริหารราชการแผนดินก็คงจะ
เปนอยางที่ทานผูถามไดยกไว คือ ไปสัมพันธกับมาตรา ๓๘ ของรัฐธรรมนูญ แตควรเขาใจวา 
มาตรา ๓๘ ในรัฐธรรมนูญพูดถึงเสรีภาพอยู ๒ ประเภท ประเภทแรกคือ เสรีภาพในการถือ
ศาสนา นิกายศาสนาและลัทธินิยมในทางศาสนา เนนคําวา “ถือ” ซึ่งสมัยกอนเรียกวา  “นับถือ”  
และมิหนําซ้ํารัฐธรรมนูญตอกย้ําความศักดิ์สิทธิ์ของเสรีภาพน้ีดวยวาเปนเสรีภาพบริบูรณซึ่งเปน
เสรีภาพเดียวในรัฐธรรมนูญไทยที่ใชคําวา “บริบูรณ” คือ จะไปลวงล้ําก้ําเกินจํากัดศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ 
ไมไดทั้งสิ้น เพราะวาการถือหรือการนับถือเปนเรื่องของจิตใจ อยูในใจ ใครไปบังคับอยางไร 
ก็ไมได รัฐธรรมนูญจึงเรียกวา “เสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธิ
นิยมในทางศาสนา” มาตรา ๓๘ พูดถึงเสรีภาพอีกขอหน่ึง คือ เสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรม  
เสรีภาพในการปฏิบัติศาสนบัญญัติ ตรงนี้ไมใชเปนเรื่องของถือ ไมใชเปนเรื่องของการนับถือ  
ไมใชเปนเรื่องของจิตใจ แตเปนเรื่องของการปฏิบัติ เชน การทําพิธีกรรมตาง ๆ  ตรงเรื่องของ
การปฏิบัติหรือการทําพิธีกรรมนั้นรัฐธรรมนูญไมไดพูดวาเปนเสรีภาพบริบูรณ ตรงกันขามกลับ
อนุญาตใหมีการวางขอจํากัดตัดทอนได ถาเสรีภาพนั้นใชไปในทางที่ขัดตอหนาที่พลเมือง ขัดตอ
ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เร่ืองการที่จะอุปสมบทเปนภิกษุณีนั้น 
คงไมใชเปนเรื่องของการถือหรือนับถือ เพราะถาผูใดตองการจะถือหรือนับถือการอุปสมบทเปน
ภิกษุณีก็นับถือได เปนเรื่องของจิตใจ ไมมีผูใดไปบังคับขัดขวางใด ๆ ได  ก็คงจะตองออกมา 
ในรูปของการไปแตงกาย ไปทําพิธีกรรม นั่นก็คือเสรีภาพ ขอที่ ๒ ซึ่งรัฐธรรมนูญไมไดบอกวา

 



๑๗๕ 

 

เปนเสรีภาพบริบูรณ เม่ือพูดถึงเสรีภาพอยางนี้ ก็คงจะตองคิดถึงหลักในทางศาสนาหรือ 
พระวินัยเปนหลัก จะใชกฎหมาย จะใชระบอบประชาธิปไตยหรือจะใชความรูสึกนึกคิดโดยทั่วไป
นั้นคงจะยาก เม่ือสิ่งเหลานี้ไปพันกับศาสนาเขาก็ตองไปถามวาในทางศาสนาเขาคิดอยางไร  
เขาปฏิบัติอยางไร เพราะพูดกันตรง ๆ เร่ืองนี้ไมใชเร่ืองอํานาจของรัฐเลย ถารัฐจะหามไมใหใคร
อุปสมบทเปนภิกษุณี นั่นเปนเรื่องที่ตองยกขึ้นมาพิจารณาวารัฐทําไดหรือไม หรือถารัฐไป
สนับสนุนสงเสริมอนุญาตใหใครอุปสมบทเปนภิกษุณี นี่ก็ตองยกขึ้นมาพูดวาทําไดหรือไม หรือ
ถาไมมีการอุปสมบท รัฐกวักมือเรียกวามาเถอะรัฐจะอุปสมบทใหเปนอุปชฌายใหเอง อยางนี้ก็
เปนอีกเรื่องหนึ่งที่ตองเอาขึ้นมาพูดกัน แตรัฐเฉยในทั้ง ๓ กรณี คือ ไมไดมีสวนในการอนุญาต  
ไมไดมีสวนในการหาม และไมไดมีสวนในการเขาไปอุปสมบทหรือไมอุปสมบทให เพราะรัฐ
ตระหนักตลอดวาเรื่องนี้เปนเรื่องของทางพระศาสนา ไมใชเปนเรื่องที่ละเอียดออน แตเปนเรื่องที่
เปนวงการของเขา ของทานที่จะคิด ที่จะกําหนดขึ้น เพราะรัฐไมไดมีสวนไปกําหนดกฎเกณฑ
ตาง ๆ มาแตตน เพราะประเทศไมใชเปนประเทศที่ถือเอาหลักของศาสนามาเปนหลักกฎหมาย
ที่จะตองปฏิบัติกันเหมือนอยางในบางประเทศ 

กลับมาถึงเรื่องการอุปสมบทเปนภิกษุณี  เม่ือเราเอาศาสนาเปนตัวตั้ง ก็ตอง
ถามวาทางศาสนาคิดอยางไร คําตอบที่รัฐบาลมีและไดรับทราบอยูตลอด สวนอนาคตจะทํา
อยางไร อีกสักครูกระผมจะกราบเรียน คําตอบในเร่ืองของศาสนานั้นมีมาตลอดวาเรื่องอยางนี้
ตั้งแตเม่ือครั้งหลังพุทธปรินิพพานใหม ๆ มีการทําปฐมสังคายนา คือ สังคายนา ครั้งที่ ๑ โดยที่
พระเจาอาชาติศัตรูทรงอุปการะใหจัดขึ้นที่เมืองราชคฤห หลังพุทธปรินิพานใหมๆ มีการชําระ
พระวินัย พระสูตร พระอภิธรรม แลวในที่สุดก็มาถึงหมวดของการอุปสมบท ไดมีการชําระโดย
พระมหากสปเถระเปนผูถาม และโดยพระอุบาลีเปนผูตอบลงไปถึงหมวดวิภังค ภิกขุวิภังค คือ 
บทบัญญัติเกี่ยวกับการบวชเปนภิกษุ ชําระเรื่องภิกษุวิภังคทั้งหมด แลวออกมาวาศีลของ
พระภิกษุตอไปน้ีมี ๒๒๗ ขอ เรียกวา ๒๒๗ สิกขาบท วากันจนจบ แลวยกเอาเรื่องภิกษุณีวิภังค
ขึ้นมาชําระตอวา คนจะอุปสมบทเปนภิกษุณีจะตองทําอยางไร ในการทําปฐมสังคายนานั้นก็ได
ความวา สิกขาบทของภิกษุณีมี ๓๑๑ ขอ มากกวาภิกษุ ๘๔ ขอ สวนที่เพ่ิมมา ยกตัวอยางเชน 
ในเร่ืองของพระภิกษุศีลหรืออาบัติในสวนที่เรียกกันวาเปนครุกาบัติ อาบัติหนักที่สุด ปาราชิก
สําหรับพระมี ๔ ขอ สําหรับภิกษุณีมี ๘ ขอ อาบัติหนักถัดมาที่เรียกวา สังฆาทิเสส ในสวนของ
ภิกษุมี ๑๓ ขอ ในสวนของภิกษุณีมี ๑๗ ขอ อาบัติสถานเบาสําหรับพระภิกษุที่เรียกวา 
ปาจิตตียมี ๙๒ ขอ ในสวนของภิกษุณีมี ๑๖๖ ขอ รวมความแลว ภิกษุถือศีล ๒๒๗ ภิกษุณี 
ถือศีล ๓๑๑ นั่นวางหลักกันไวตั้งแตภิกษุวิภังคและภิกษุณีวิภังค ตั้งแตปฐมสังคายนาแลว 
ถือเปนหลักปฏิบัติตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา จนกระทั่งถึงบัดนี้ มีการเพิ่มเติมในบางครั้ง แตไมมี
การตัดทอนหรือลดศีลในครั้งใดๆ เลยทั้งสิ้น จนกระทั่งมาถึงครั้งทุติยสังคายนา คือ สังคายนา  
ครั้งที่ ๒ ที่เมืองไพสาลี ลงมาถึงตติยสังคายนา คือ สังคยานา ครั้งที่ ๓ ในรัชกาลพระเจาอโศก 



๑๗๖ 

 

พระพุทธศาสนาก็แตกออกเปนหินยาน มหายาน หินยานนั้น ถูกเรียกวา เปนฝายเถรวาท 
มหายานถูกเรียกวาฝายอาจริยวาท คือ ฝายหนึ่งยึดเอาเถระเปนหลัก อีกฝายหนึ่งยึดเอา
อาจารยเปนหลัก หินยานนั้นถือวาเปนยานที่แคบ คับแคบ ใจแคบ มหายานถือวาเปนยาน 
ที่ใหญที่กวาง ก็แยกกันมาเปน ๒ สาย ๒ ขบวน ภิกษุ ภิกษุณี ก็เลยพลอยแยกออกเปนภิกษุ 
ภิกษุณีฝายหินยาน หรือเถรวาท และภิกษุ ภิกษุณีฝายมหายาน หรืออาจริยวาท ตั้งแตบัดนั้น
เปนตนมา ภิกษุณีจึงมีทั้งทาง ๒ ฝายนิกาย ทั้งฝายหินยาน ทั้งฝายมหายานตั้งแตหลังการ 
ทําสังคายนา ครั้งที่ ๓ เม่ือประมาณ พ.ศ. ๓๐๐ ในรัชกาลพระเจาอโศกเรื่อยมา บังเอิญใน
ประเทศไทย พระพุทธศาสนาที่เขามาตั้งแตสมัยสุโขทัยน้ันเปนเถรวาท เพราะฉะนั้นภิกษุ หรือ
ภิกษุณี อุบาสกหรืออุบาสิกา พุทธบริษัททั้ง ๔ จึงเปนทางสายเถรวาทกันมาโดยตลอด ก็ยึด
หลักในทางเถรวาทกันมา โดยที่ไมมีกฎหมายใดประกาศวาตองเปนเถรวาท รัฐธรรมนูญ 
มาตราใดก็ไมบัญญัติ ศิลาจารึกก็ไมไดบอก แตถือกันโดยประเพณีคตินิยมของพุทธศาสนิกชน
ในประเทศไทย มหายานเขามาปนบางในบางครั้งบางคราว  แตเถรวาทนั้นไดยึดเปนกระแสของ
ประเทศไทยกันมาโดยตลอด แลวในทางเถรวาทนั้นเองก็ถือวา การที่จะใหบุคคลใด สตรีใด
อุปสมบทเปนภิกษุณี จะตองถึงพรอมดวยองคประกอบหลายประการ ซึ่งไมใชองคประกอบที่ 
รัฐกําหนด เปนองคประกอบที่ทางศาสนากําหนด และไมใชเปนเรื่องที่กําหนดตามใจชอบ 
กําหนดมาจากตั้งแตครั้งการทําปฐมสังคายนา องคประกอบของการจะเปนภิกษุณีนั้น 

องคประกอบขอที่ ๑ องคประกอบดานอายุ คนจะเปนภิกษุณีไดนอกจาก 
จะเปนหญิงจะตองผานการเปนสามเณรีถือศีล ๑๐ แลวตอมาตองเปนสิกขมานา คือ ศีล ๖ 
อยู ๒ ป เม่ืออายุถึง ๒๐ จึงจะทําพิธีอุปสมบทเปนภิกษุณีได นี่องคประกอบขอที่ ๑ 

องคประกอบขอที่ ๒ จะตองถือศีลใหได ๓๑๑ ขอ และจะตองอยูครุกรรม 
อีก ๖ สถาน คือหนักมากเพื่อทดลองใจวาเขมแข็งพอหรือไม ครบแลวจึงจะเขาสู 

องคประกอบขอที่ ๓ คือมีอุปชฌาย อุปชฌายนั้นจะตองอุปชฌายที่บวช 
โดยภิกษุ จบแลวตองไปหาอุปชฌายที่เปนภิกษุณีบวชใหซ้ําอีกครั้งหน่ึง เรียกวาตองทัฬหีกรรม
คือบวชซ้ําเปนครั้งที่ ๒ โดยอุปชฌายรูปที่ ๒ ซึ่งตองเปนภิกษุณีความหมายตรงนี้ก็แปลวา 
ถาภิกษุเปนอุปชฌายบวชใหแลวก็ยังเปนภิกษุณีไมได ตองไปหาภิกษุณีดวยกันมาเปน
อุปชฌายอีกองคหนึ่งบวชซ้ํา ทําทัฬหีกรรมจึงเปนภิกษุณีสําเร็จได เร่ืองอ่ืนดูงายเพราะเปนเรื่อง
ที่ปฏิบัติดวยใจของตนเองทั้งสิ้น จะถือศีลกี่รอยกี่พันขอก็เร่ืองของคนคนนั้น แตการหาอุปชฌาย
ที่มาจากภิกษุและภิกษุณีทั้ง ๒ ฝาย บวช ๒ ครั้งน้ัน ดูเหมือนจะเปนเรื่องยาก ภิกษุมาเปน
อุปชฌายบวชนั้นคงหาไดทั่วไป เพราะภิกษุมีอยูดาษดื่น แตทางฝายเถรวาทนั้นไปถือวาภิกษุณี
รูปสุดทายหมดอายุไปเม่ือประมาณ พุทธศักราช ๑๐๐๐ หลัง พ.ศ. ๑๐๐๐ ไมมีภิกษุณีเหลืออยู
ในทางสายเถรวาทอีกเลย จึงไมมีบุคคลใดตั้งตนเปนอุปชฌายฝายภิกษุณีอุปสมบทใหแก 
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บุคคลอื่น เพ่ือใหบุคคลอื่นสําเร็จเปนภิกษุณีขึ้นมาได นี่ถือกันมาอยางนี้ ทางฝายเถรวาท 
มีประวัติศาสตรมีทุกสิ่งทุกอยางจารึก เม่ือเปนเชนน้ีรัฐก็ไมรูจะเขาไปจัดการสอดแทรกเกี่ยวของ
ไดอยางไร มาเม่ือป ๒๔๗๑ ไมกี่ปมานี้เอง ในสมัยรัชกาลที่ ๗ สมเด็จพระสังฆราชเจากรมหลวง
ชินวรสิริวัฒน วัดราชบพิธ ทานมีคําสั่งไวจริงวาหามภิกษุรูปใดตั้งตนเปนอุปชฌายบวชใหแก
สตรีอ่ืนเปนภิกษุณีเปนอันขาด โปรดสังเกตวาคําสั่งสมเด็จพระสังฆราชเจานั้นไมไดหาม
ประชาชน ถาหามประชาชนนั้นมีขอที่ตองยกขึ้นมาเลย ตองมาดูกันทีเดียว ทานบอกวาหามผูใด
ไปบวชเปนภิกษุณี ตองมาดูสมเด็จพระสังฆราชเจา ทานทรงมีอํานาจหรือไม แตทานไมไดหาม
ประชาชน ทานไมไดหามสตรี ทานหามพระซึ่งอยูในบังคับบัญชาของทานวาหามภิกษุรูปใดไป
ตั้งตนเปนอุปชฌายบวชใหแกหญิงอ่ืนเพ่ือเปนภิกษุณี ก็ถือเปนเรื่องการใชอํานาจการปกครอง
คณะสงฆ จะถูกจะผิดทานก็วากันเองในหมูผูปกครองและผูใตปกครอง แตความหมายของคําสั่ง
สมเด็จพระสังฆราชเจากรมหลวงชินวรสิริวัฒนนั้นก็คือวา แมมีภิกษุรูปใดฝาฝนพระมหาสมณะ
คํานี้ และไปอุปสมบทก็ใชวาหญิงนั้นจะเปนภิกษุณีขึ้นได เพราะยังขาดอีกครึ่งทอนคือยังไมมี
อุปชฌายภิกษุณีมาบวชให เม่ือทานเห็นวา วงภิกษุณีขาดเสียแลวตั้งแต พ.ศ. ๑๐๐๐  ก็ไมมีทาง
ที่ใครจะบวชเปนภิกษุณีได ถาอยางนั้นภิกษุที่เปนชายไปตั้งตนเปนอุปชฌายบวชใหทําไม  
ทอดสะพานไปครึ่งหน่ึงทําไม ในเม่ืออีกครึ่งหน่ึงก็ไมมีใหเดิน นี่คือที่มาของคําสั่งเม่ือป ๒๔๗๑ 
แลวก็ถือปฏิบัติกันมาอยางนี้ ในทางกฎหมายนั้นรัฐบาลเห็นวาคงจะไมอาจพูดไดวาเปนเรื่องที่
ขัดตอรัฐธรรมนูญ เพราะเปนเร่ืองของทางศาสนาไมใชเปนเรื่องของการแทรกแซงหรือการหาม
โดยรัฐ แตถามวา แลวในเรื่องนี้จะมีทางผอนคลายอยางไร คําตอบก็คือวาตั้งแตหลังการทํา
สังคายนา ครั้งที่ ๓ ในรัชกาลพระเจาอโศกเมื่อประมาณ พ.ศ. ๓๐๐ พุทธศาสนาแตกออกเปน
หินยาน มหายาน ๒ ฝาย กระจัดกระจายกันไปทั่วโลกนั้น วงศมหายานทานถือวามีภิกษุณีได
ดังที่เห็นวามีภิกษุณีอยูในไตหวัน แลวแมในทางหินยานเอง เวลาแยกยอยออกไปเปนลังกาวงศ 
สยามวงศ สยามวงศเขามาเมืองไทย  ลังกาวงศอยูเมืองลังกา ลังกาวงศเขาก็ถือวา เขามีภิกษุณี
ได เขาไมไดถือวาหมดไปเมื่อป พ.ศ. ๑๐๐๐ เหมือนอยางที่ถือกันในทางเถรวาท สวนใหญเม่ือ
ถืออยางนี้ลังกาวงศยังมีการอุปสมบทใหหญิงเปนภิกษุณี เหมือนกับไตหวันก็ยังอุปสมบทให
หญิงเปนภิกษุณีในทางฝายมหายาน แตเถรวาทโดยเครงครัดที่เขามาในประเทศไทยนั้นถือวา
หมดวงศภิกษุณีตั้งแต พ.ศ. ๑๐๐๐  ไปแลวจริง ๆ เพราะฉะน้ันเวลานี้ใครจะอุปสมบทเปน
ภิกษุณี ก็คงตองใชวิธีบวชในทางฝายลังกาวงศและบวชในทางฝายมหายาน ซึ่งไมจําเปนตองทาํ
ที่ไตหวัน จะทําที่ไหนก็ได บังเอิญไตหวันนั้นมีภิกษุณีเปนอุปชฌายอยูมาก ก็มีปญหาวาหญิงที่
ไปอุปสมบทมาแตลังกาก็ดี หรืออุปสมบทมาตั้งแตไตหวันหรือประเทศอื่นในทางฝายมหายาน 
ก็ดี  จะถือเปนภิกษุณีหรือไม ถาถามผมก็จะตองตอบวาเปนภิกษุณีในทางฝายวงศนั้นๆ นิกาย
นั้นๆ ตามความเชื่อของคณะนั้นๆ แลวเขามาในเมืองไทย รัฐก็รับวาบุคคลเหลานี้คือภิกษุณี   
แตวาจะไปรับกันในทางศาสนา รับกันในทางเถรวาท รับกันในวงการปกครองคณะสงฆหรือไม 
ก็อยูที่วงการของทานเอง ซึ่งรัฐไมสามารถไปทําอะไรได อุปมาเสมือนหนึ่งแมวุฒิสภาแหงน้ีจะมี
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อํานาจในการแตงตั้งใครก็ตามใหดํารงตําแหนงอยูในองคกรตามรัฐธรรมนูญ โหวตกันเลย
วุฒิสภาไดคะแนนเสียงขางมาก แลวคนคนนั้นก็ไปปฏิบัติหนาที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แตถาสมมุติ
กระบวนการสรรหาเริ่มมาตั้งแตตนโดยไมถูก ก็ไมสามารถจะกลาวไดวาบุคคลนั้นสามารถเขา
ดํารงตําแหนงหนาที่นั้นไดฉันใด บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติครองตนเปนภิกษุณี ถือศีลครบ 
๓๑๑ ขอ มีอยูมากมาย แตจะนับวานั่นคือภิกษุณีนั้นก็ตองยอนกลับไปดูวาไดบวชโดยอุปชฌาย
ที่ถูกตองตามนิกายตามความเชื่อหรือไม ซึ่งตรงนี้ไมใชอยูในวินิจฉัยของรัฐเลย เพราะฉะน้ัน
ปญหาความเปนมาทั้งหมดจะเปนในลักษณะเชนน้ี กระผมกราบเรียนเพ่ือความเขาใจ 
อยางไรก็ตาม เม่ือไดรับกระทูนี้ ผมก็เรียกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขามาสอบถามวาขาวนี้มีมา 
นานแลว ไดมีการนําเรื่องเขาสูที่ประชุมมหาเถรสมาคมเพื่อหารือหรือไม ก็ไดรับคําตอบวายัง 
ผมบอกถาอยางนั้นผมจะมีหนังสือไปหารือมหาเถรสมาคมเพื่อใหมีสมณวินิจฉัยออกมาวา ทาที
ของคณะสงฆไทยเห็นอยางไรในเรื่องนี้ อยางนอยก็จะมีคําตอบจากหนวยงานองคกรที่เปน
ทางการถึงจะไมใชรัฐบาลก็ดี เพราะรัฐบาลคงเขาไปเกี่ยวของไมได ผมขอกราบเรียนดังนี้ 
แลวเรื่องน้ีก็คงจะไดรับคําตอบจากมหาเถรสมาคมจะบวกหรือจะลบ จะถูกหรือจะผิด จะเปนที่
ชอบใจหรือไมชอบใจ ตองมีคําตอบมาใหพุทธศาสนิกชนในโอกาสตอไปครับทานประธานฯ 

ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานวุฒิสภา (นายสหัส พินทุเสนีย รองประธานวุฒิสภา 
คนที่สอง)  : ผูตั้งกระทูจะซักถามเพิ่มเติมเชิญไดครบั 

นางระเบียบรัตน พงษพานิช (ขอนแกน) : กราบขอบพระคุณ ฯพณฯ รองนายก 
รัฐมนตรีเปนอยางยิ่ง ชื่นชมทานเหลือเกิน ทานมีความรูแตกฉานทุกดานเลย แตสิ่งที่ดิฉัน 
จะขออนุญาตกราบเรียนทานรองนายกฯ เพ่ิมเติมน้ัน ก็คือเร่ืองของการบวชภิกษุณี การบวช
ภิกษุณีนั้นจะตองบวชโดยสงฆ ๒ ฝาย ซึ่งเปนขอบัญญัติตอมาหลังจากที่พุทธองค ไดมีบัญญัติ
วาใหสงฆฝายเดียวบวชไดตามภิกขุณีขันธกะที่ดิฉันไดยกมาแลว ทานไดบอกวาการบวชนั้น
จะตองบวชโดยสงฆ ๒ ฝาย โดยที่จะตองบวชโดยพระผูชายกอน พระภิกษุแลวก็ถึงจะมาบวช
ภิกษุณี ดิฉันอยากจะกราบเรียนนิดหนึ่งวา จากหลักฐานที่ดิฉันไดศึกษามานั้น เม่ือมีการ
อนุญาตใหพระผูชายบวชใหผูหญิงที่ตองการมาบวช ก็มีผูหญิงมาขอบวชมาก เลยทําใหมี 
บางคนไมเหมาะสมเขามาบวช อยางเชน มีทองเขามาบาง ตั้งครรภออน ๆ โดยไมรูตัว  
เพราะวาการตรวจทางแพทยอะไรไมมีเม่ือสมัยกอน ก็ทําใหเกิดความไมงามที่มีผูหญิงจะมาทอง
ในผาเหลือง ก็เลยทําใหเกิดพุทธบัญญัติใหมีการตรวจสอบโดยละเอียดเสียกอนกอนที่จะอนุญาต
ใหบวช คือใหพระผูหญิงดวยกันซักถามผูหญิงดวยกัน อยางเชน ถามเกี่ยวกับเร่ืองอวัยวะเพศ  
เรื่องอะไรตาง ๆ ที่เปนเรื่องของผูหญิงโดยตรง ซึ่งพระผูชายนั้นถามโดยละเอียดไมได นาเกลียด 
คือการผานขั้นตอนนั้นขั้นตอนหน่ึงแลว ถึงจะมาถึงการอุปสมบทโดยพระผูชาย สิทธิขาดนั้นอยู
ที่พระผูชายเปนสุดทาย อันน้ีคือสิ่งที่เปนขั้นตอนของการบวช ทีนี้ในสวนของพระวินัยที่ได



๑๗๙ 

 

กําหนดไว พุทธบัญญัติที่ไดบัญญัติไวที่ไดกราบเรียนทานแลวนะคะ วายังไมมีพุทธบัญญัติอะไร
ที่มายกเลิกการที่จะใหสงฆฝายเดียว บวชได แลวก็เปนสิ่งที่เปนเถรวาทหรือหินยานนั้นก็มา
บัญญัติกันทีหลัง ในสมัยพุทธองคนั้นไมมีแลวการที่บอกวาภิกษุณีไดสิ้นเชื้อไปแลวน้ันอยากจะ
กราบเรียนวาบันทึกตาง ๆ ไมวาจะเปนในสมัยหลังพุทธกาลที่มีการสังคายนานั้น ผูหญิงซึ่งมี
เปนภิกษุณีแลวอยางนอย ๕๐๑ องค คือพระนางมหาประชาบดีและนางสากิยาณี ๕๐๐ องค 
ที่บวชให ไมใหโอกาสเขาสูการที่จะสังคายนา แลวการบันทึกประวัติศาสตร บันทึกตางๆ นั้น  
บันทึกโดยผูชายทั้งสิ้น การบันทึกอะไรก็ตามผูหญิงไมมีสวนเขาไปเกี่ยวของ ทีน้ีในสวนที่ดิฉัน
ไดมีหลักฐานนั้นก็คือ การที่บอกวาภิกษุณีไดสิ้นเชื้อไปแลว ไมจริง ประมาณพุทธศักราช ๙๗๖ 
ไดมีบันทึกไววา พระนางเทสสรภิกษุณีและภิกษุณีจํานวน ๑๐ รูป ไดรับนิมนตใหเดินทางไป
เผยแพรศาสนาในประเทศจีนโดยเรือสินคาชื่อนันทิ และไดจัดการบวชครั้งยิ่งใหญขึ้นที่วัดปาใต 
เมืองนานกิง ประเทศจีน จากนั้นภิกษุณีก็แพรหลายไปในประเทศตาง ๆ ไมวาจะเปนเกาหลี  
เวียดนาม ไตหวัน หรือไปทางตะวันตก อันนี้คือสิ่งที่ไมสิ้นสาบเชื้อไปอยางแนนอน ทีนี้เม่ือทาน
อางวา หรือทานไดใหคําตอบกับเราวาเรื่องน้ีเปนเรื่องของคณะสงฆ เปนเรื่องของสงฆซึ่ง 
ไมเกี่ยวกับเรื่องของทางฝายฆราวาสหรือทางรัฐบาล ดิฉันก็ไดแตฝากความหวังนะคะ เพราะ
ดิฉันเชื่อม่ันวาพระสงฆผูใหญนั้นทานไมมีอคติแนนอน แตขอมูลหรือวาการศึกษาเรื่องน้ียัง 
ไม เคยเกิดขึ้น  ไม มี ใครศึกษาเรื่องนี้อยางจริงจัง  ถือปฏิบัติกันมาอยางไรก็อยางนั้น 
การประนีประนอมหรือการที่จะหาทางออกเพื่อใหผูหญิงน้ันมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการ
ทํางานศาสนานั้น ทานรองนายกฯ ก็ตองทราบดีวา เวลานี้ปญหาสังคมมีมากมายนานัปการ 
ปญหาความรุนแรง ปญหาโสเภณี ปญหายาเสพติด พ้ืนฐานสังคมมีความออนแอ การที่เราจะมี
พระผูหญิงซ่ึงปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ แลวมุงม่ันในชีวิตจะบวชเพ่ืออุทิศตนใหกับพระพุทธศาสนา 
เพ่ือจรรโลงพระพุทธศาสนา แลวมีสวนรวมในการแกไขปญหาสังคม หลาย ๆ ทานบอกวาใน
องคกรคณะสงฆเปนระบบศักดินา การที่จะมาสูปญหาสังคมยอย ๆ  อาจจะมองขามจุดนั้น  
ทําไมไมคิดวาถามีผูหญิงเขาไปบวช โอกาสที่เราจะแกไขปญหารวมกันสรางสรรคสังคม 
ใหเกิดสิ่งที่ดี ๆ ขึ้นนั้น เราจะละเลยโอกาสนี้หรือ ดิฉันม่ันใจวาพระผูใหญทานมองเห็นประเด็นน้ี  
แลวที่ดิฉันไดกราบนิมนตมาใหขอมูลในชั้นของอนุกรรมาธิการนั้น หลาย ๆ ทานซึ่งมีบทบาท
เคลื่อนไหวในทางการเมือง ดิฉันขอใหคําวา “การเมือง” เพราะดิฉันอยูสภาตรงนี้ดิฉันไมเคยเจอ
พระที่มากางกลดปกนอนอยูในชวงเขาพรรษาเชนที่ผานมา อยูดี ๆ พวกเราประชุมอยูเดิน
ออกไปก็ไดยินเสียงสวดใหพวกเรา แลวก็มีการสาปแชง มีการที่จะบอกบังสกุลใหพวกเรา 
ถากฎหมายไมผาน ดิฉันเพ่ิงเจอ แตในระดับน้ีดิฉันไมแนใจ แตในระดับพระผูใหญนั้นดิฉัน
เชื่อม่ันในสิ่งที่เปนความถูกตอง เพราะฉะนั้นถาหากสถาบันพระพุทธศาสนาแหงชาติโดย 
ฯพณฯ รองนายกฯ ไดดูแลอยูนั้น ดิฉันฝากความหวัง อยาไดคิดวาเปนเรื่องของพระสงฆ 
องคเจาอยางเดียว ชั่วชางชีดีชางสงฆ ดิฉันคิดวาไมไดแลว คงจะตองหันมามองปญหาตัวน้ี 
อยางชัดเจนกันตอไปนะคะ เราจะยึดอะไร เราจะยึดพิธีกรรมหรือจะยึดจุดมุงหมายของการบวช  



๑๘๐ 

 

บวชเพ่ือสรางความดี ทําความดี หญิงชายมีโอกาสบรรลุธรรมเทากัน พระพุทธองคเปน 
นักประชาธิปไตย ไมเคยหาม ไมเคยกดขี่ ไมเคยที่จะหามผูหญิง แตสภาพแวดลอมในโอกาสนั้น    
ทําใหมองวาที่พระองคทัดทานพระนานางไวถึง ๓ ครั้งน้ัน เปนเพราะพระองคไมเต็มใจที่จะ 
ใหบวช ลังเล แตจริง ๆ แลว ไมใช เพราะในสังคมฮินดู สังคมพราหมณนั้นผูหญิงตอยต่ํา
เหลือเกินนะคะ อยางที่ไดกราบเรียนไปแลว แลวก็ความปลอดภัย ถึงบัญญัติวาใหอยูในวัด
เดียวกันกับพระผูชาย แตเวลานี้ไมใชยุคสมัยนั้นแลว ดิฉันคิดวาการที่ไมมีพุทธบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงการบวชโดยสงฆฝายเดียว คือชายนั้นยังคงใชไดอยู เพียงแตวาทานจะมองเห็น
หรือไม ไปอานดูที่มีกําหนดไวในพระวินัยปฎกซึ่งดิฉันไดยกอางไปแลวในเลมที่ ๗ กรณีการ 
สิ้นเชื้อของพระภิกษุณียังไมสิ้นแนนอน พระผูใหญที่ดิฉันไดนิมนตบอกวาทองจากที่อ่ืนมาแลว
จะมารองใหสงฆไทยรับ รับไมได หมายความวาไปบวชที่ศรีลังกา บวชที่ไตหวัน บวชเสร็จแลว 
มีสภาพเปนภิกษุณีไมวาจะสายอะไรก็ตาม ดิฉันไมถือวาเปนสายอะไร เพราะวาพระพุทธองค 
ไมมีแบงเถรวาทและมหายาน เม่ือเขามาอยูในประเทศไทยแลวบอกวาจะมาใหคณะสงฆไทยรับ
เสมือนไปทองที่อ่ืนแลวก็มาใหพระสงฆไทยรับ รับไมได ก็อยูกันไปตามมีตามเกิด อยากบวช 
ก็บวชไปนะคะ ปญหาสังคมถึงเกิดขึ้น เด็กผูชายแตกวัยรุนขึ้นมาอยากบวชเณรบวชได ผูหญิง  
เด็กผูหญิงอยากจะบวช บวชไมได สามเณรีบวชไมไดเปนขอจํากัด จึงทําใหเกิดปญหาของเรื่อง
ตาง ๆ เกี่ยวกับวัยรุนกระทบอยางมากมาย อันน้ีดิฉันขอฝาก ฯพณฯ ดวยความหวังอันสูงสง  
ไมมียุคสมัยใดที่จะเปดฟาใสเปดใหเราขณะนี้แลวคะ ในการที่จะใหผูหญิงเขามามีสวนรวมใน
พ้ืนที่ศาสนา ถาทานทําตรงนี้ไดเร่ืองของการยกยองจากนานาอารยประเทศ เพราะเวลานี้เราอยู
ในอนุสัญญาขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีนะคะ ซึ่งเราไดมีการทําสัญญากับนานาประเทศไว 
เราเปนประเทศชาติที่มีความเจริญแลว ดิฉันฝากตรงนี้ไวดวยนะคะ ในดานของกฎหมายนั้น 
ดิฉันคิดวาฝาก ฯพณฯ ไวเชนเดียวกัน การที่ใครอยากบวชก็บวช บวชไดบวชไป แตสถานะทาง
กฎหมายการรับรองไมมี ไมตองกลัวหรอกคะจะมาเปนเจาอาวาสหรือมียศฐาบรรดาศักดิ์ แตเรา
แขงกันที่จะทําความดีเพ่ือชวยเหลือสังคมไมดีกวาหรือ อันนี้ขอฝากไวนะคะวา ทําอยางไรจึงจะ
กําหนดสถานะของภิกษุณีใหปรากฏในราง พ.ร.บ.สงฆ คงจะตองหาชองทางที่จะทําหรือกําหนด
ติ่งใหเราไวในบทเฉพาะกาล ก็จะทําใหเกิดความกาวหนาในการที่จะทํางาน หรือการที่จะบัญญัติ
กฎหมายหรือระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของตอไป แมกระทั่งแมชีซึ่งเปนนักบวชหญิงหรือ 
นักบวชอื่น ในดานกฎหมายนั้นดิฉันฝากความหวังกับ ฯพณฯ ไวดวย สิ่งที่ยิ่งใหญเหลือเกิน 
การเปลี่ยนแปลงนั้นไมมีทางที่จะเกิดขึ้นไดทันที เพราะทัศนคติและแนวคิดของประชาชนนั้น  
ยังถูกฝงอยูมาเปน ๗๐๐ ปที่มีศาสนาพุทธในประเทศไทย เพราะฉะนั้นทําอยางไรจึงจะเกิด
แนวคิดที่กวางไกลก็คือ การศึกษาเรียนรู การใหความรูที่กวางขวางกับประชาชนทุกหมูเหลา  
แมกระทั่งภิกษุที่บวช ก็ไมมีความรู บางทานไมทราบจริง ๆ วาเกิดขึ้นไดอยางไร เปนมาอยางไร
ภิกษุณี ดิฉันอายุ ๕๑ - ๕๒ ปแลวเพ่ิงจะรูวาภิกษุณีมีอยู แตขาดหายไปโดยที่พวกเราไมเคย
เฉลียวใจเลย ในสังคมไทยนะคะ เพราะฉะนั้นในเรื่องทัศนคตินั้นจึงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญ 
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ที่จะตองใหความรูกับประชาชน ใหความรูกับพระสงฆองคเจาทุกฝายแลวผูที่จะมีบทบาทอัน
สําคัญก็คือสื่อมวลชน สื่อมวลชนนั้นจะเปนผูสะทอนสิ่งที่ถูกตองใหกับสังคม เวลานี้ใครมาแตะ
เร่ืองภิกษุณีเขาไป ดิฉันถูกลาวหาวาอยากดัง เปน ส.ว. ขอนแกนผูอ้ือฉาว อยากดังเขามาแตะ
เร่ืองภิกษุณี กระตุนพระสงฆองคเจาจีวรทานรอนแลวนะ ทานถูกกระตุกแลวนะ ทานจะอยูเฉย
ไดอยางไร ออกมาตอสูกับภิกษุณี เปนอยางนั้นจริง ๆ ดิฉันมีหลักฐาน ดิฉันเก็บไวหมด การที่
สื่อออกมาในสิ่งที่เปนกลาง ดิฉันคิดวาจะเปนประโยชนและสรางสรรคกับสังคมอยางยิ่งนะคะ 

ประการที่ ๓ นโยบายของรัฐบาลในการสรางครอบครัวใหเขมแข็ง การใหสตรี
เขามามีสวนในการแกไขปญหาทางจิตใจของบุคคลในสังคมจะทําใหนโยบายของรัฐบาล
ขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เวลานี้เราปรากฏเปนขาว เราตองยอมรับความเปนจริง  
ดิฉันเปนคนชอบพูดความจริง เม่ือสักครูกอนที่ ฯพณฯ รองนายกฯ จะมา หลายคนมาเตือนดิฉัน  
ทาน ส.ว. ดวยความรักและเปนหวง สามีรับราชการอยูนะ ทําไมไปพูดถึงรัฐบาลอยางโนน 
อยางนี้ ดิฉันคิดวาดิฉันพูดเพื่อความถูกตอง รัฐบาล ฯพณฯ นายกฯ ทักษิณ ชินวัตร  
ทานทํางานเพื่อประเทศชาติบานเมืองและความเสียสละ ดิฉันพรอมที่จะสนับสนุนในสิ่งที่ทานทํา
ถูกตอง แตอะไรก็ตามถาเปนสิ่งที่ ดิฉันคิดวาไมถูกตอง ดิฉันก็เปนตัวของตัวเอง อันนี้ 
กราบเรียนทานไววา สถาบันครอบครัวนั้นพระผูหญิงจะมีสวนในการที่จะแกปญหา มีไหมคะ
โอกาสที่ผูหญิงเราจะเขาถึงพระ กราบที่ตักทาน กราบที่เทาทานไมมี จะยื่นของถวายพระ  
เราตองยื่นผานผาผืนหนึ่งซ่ึงเปนโลกสมมุติ ยื่นใสมือพระก็ไมได แตเวลานี้เราทําไดถามีภิกษุณี 
เวลานี้มีภิกษุณีแคองคเดียว มีสามเณรีแคองคเดียว คือดอกเตอรฉัตรสุมาลย กบิลสิงห   
ซึ่งทานก็ไดรับการปฏิบัติที่แยมาก ไมวาจะเดินทางไปเผยแพรธรรมในตางประเทศ และก็มีแม
ของทานซึ่งเปนภิกษุณีซึ่งแกมากแลว อันน้ีก็บวชสายไตหวันมา เพราะฉะนั้นอันน้ีดิฉันคิดวา
การมีสวนรวมของผูหญิงในการทํางานในพื้นที่ตาง ๆ นั้น มีความหมายและความจําเปน   
และยิ่งในพ้ืนที่ศาสนาแลวเปนการสรางจิตวิญญาณใหกับประชาชน ใหกับความถูกตอง 
พระสงฆที่ปฏิบัติดีมีมาก แตปฏิบัติสวนหนึ่งที่เปนมารศาสนามีมากมายทีเดียว มีขาวทุกวัน  
เพราะฉะนั้นเรามารวมกันทํางาน เพ่ือสรางสรรคสังคมไมดีกวาหรือ ดิฉันขอย้ําอีกครั้งหน่ึงสังคม
จะกาวไกลเมื่อหญิงชายทัดเทียมกัน การกาวสูการทํางานรวมกัน การประนีประนอม มองกัน
ดวยเมตตาธรรม เราไมไดตองการความยิ่งใหญ ไมตองการเปนใหญในวงการศาสนา แต
ตองการมีสวนรวมในการที่จะมีโอกาสเขาสูการศึกษาและการบรรลุธรรม มีสวนรวมในการแกไข
ปญหาของสังคมและประเทศชาติในภาพรวม ดิฉันขอฝากทิ้งประเด็นนี้ไว เพียงเทานี้  
ขอกราบขอบพระคุณ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีเปนอยางสูง ทานไมสบายทานก็กรุณามา  
ดิฉันก็ชื่นใจที่สุดที่ไดฟงสิ่งที่เปนผูรูจากทาน และก็มีความหวังวาผูหญิงเรานั้นจะไดรับการดูแล
ในสวนของความเสมอภาค ไมใชพูดแตปากอยางเดียว แตลงสูการปฏิบัติ ครั้งน้ีจะทําใหเห็นวา 
ถาเราแกปญหาผูหญิงในพื้นที่ศาสนาได ปญหาสิทธิ เสมอภาคอยางอ่ืนไมตองพูดถึง 
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เปนเร่ืองเล็กมาก ก็ฝากความหวังไวกับพระคุณเจาซึ่งเปนพระผูใหญ แตพระเคลื่อนไหว 
ดิฉันไมชอบคะ ดิฉันคิดวาทานนาจะมีอะไรที่ไมคอยถูกตองนัก ก็ขอฝากไวเพียงเทานี้คะ   
กราบขอบพระคุณคะ 

ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานวุฒิสภา (นายสหัส พินทุเสนีย  รองประธานวุฒิสภา  
คนที่สอง)  : เชิญ ฯพณฯ รองนายกฯ ครับ 

นายวิษณุ เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี) : ทานประธานฯ ที่เคารพ ขออนุญาต
ใชเวลาอีกนิดเดียวนะครับ ขอกราบเรียนวาโดยทั่วไปแลวในสวนรัฐบาลก็ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ตัวกระผมเองนั้นไมไดมีอคติใด ๆ ตอสตรีเพศ หรือภาวะภิกขุณี และก็ไมไดมีความรูสึกเลยวา
เร่ืองน้ีเปนเรื่องชั่วชางชีดีชางสงฆ แตเห็นวาเปนเรื่องสําคัญของชาติบานเมือง สิ่งที่ทานสมาชิก
วุฒิสภาไดตั้งเปนคําถามมานั้น ความจริงคําตอบก็คือวา อยูที่ทางศาสนาทานคิดของทาน
อยางไร ทานตองเปนคนใหคําตอบนี้แกสังคม ทานตองเปนผูใหคําตอบแกรัฐบาล ทานตอง 
เปนผูใหคําตอบแกประชาชน ถาทางศาสนาบอกมีได เปนได ทําไดก็จบ รัฐบาลก็ไมมีหนาที่ 
ที่จะไปบอกวาทําไมได แตถาทางศาสนาบอกมีไมได เปนไมได ทําไมได ก็คงไมใชเร่ืองที่รัฐบาล
จะไปบอกไมได จะตองได แตขณะน้ีประหนึ่งวาคําตอบยังไมชัดเจน จึงตองมีความชัดเจน
เกิดขึ้น กระผมจึงไดกราบเรียนในตอนตอบกระทูครั้งแรกวา จะมีคําถามไปถึงมหาเถรสมาคม
และเม่ือจะตอบก็ตองมีการศึกษากันกอนที่จะมีการตอบ และกระผมใครที่จะอาราธนาใหทาง 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหามกุฎราชวิทยาลัยซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยสงฆ ๒ แหง 
๒  นิกาย ไดมีคณะทํางานศึกษาเรื่องนี้อยางมีหลักวิชาการสนับสนุน เพ่ือจะสนับสนุนคําวินิจฉัย
ของมหาเถรสมาคมออกมา ซึ่งคงใชเวลาและใชกระบวนการในทางวิชาการระยะหนึ่ง แลวได
ความอยางไรกระผมจะกราบเรียนทานประธานฯ ตอไปครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 

ตัวอยางกระทูถาม (ในราชกิจจานุเบกษา)  ถามนายกรัฐมนตรี 

(สําเนา) 
รับที่  ๒/๒๕๔๔  วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๔๔  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กระทูถามที่  ๐๐๒ ร. 
______________ 

  วุฒิสภา 

           ๒๒  มีนาคม  ๒๕๔๔ 

เรื่อง  คัดคานการทําลายพระพุทธรูปของรัฐบาลทาลบินั  ประเทศอฟักานิสถาน 

กราบเรียน  ประธานวุฒิสภา 

  ขาพเจาขอตั้งกระทูถาม  ถามนายกรัฐมนตรี  ดังตอไปน้ี 
  ตามที่สื่อมวลชนไดเสนอขาววา รัฐบาลทาลิบันแหงประเทศอัฟกานิสถาน  
ไดสั่งใหมีการทําลายพระพุทธรูปทั่วประเทศ รวมไปถึงพระพุทธรูปประทับยืนขนาดใหญ ๒ องค 
ที่มีการสลักไวบนหนาผา ณ เมืองบามิยัน โดยอางวาเปนสัญลักษณของศาสนาอื่นน้ัน 
ไดสรางความขุนเคืองและความไมพอใจในหมูผูนับถือพุทธศาสนาเปนอันมาก และกรณี 
เดียวกันนี้อาจกอใหเกิดความกระทบกระเทือนตอความสัมพันธอันดีระหวางประเทศได  
ในฐานะที่พุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทย เม่ือไดรับทราบขาวดังกลาว ไดสราง 
ความสลดใจใหเกิดขึ้นแกชาวไทยเปนอยางยิ่ง  จึงขอเรียนถามวา 
  ๑. รัฐบาลไดแสดงจุดยืนในเรื่องนี้อยางไร และไดชี้แจงทําความเขาใจกับรัฐบาล
ทาลิบันอยางเหมาะสมเพียงใด 
  ๒. รัฐบาลไดใหความรวมมือกับตางประเทศและองคกรตาง ๆ เพ่ือคัดคาน 
การกระทําของรัฐบาลทาลิบันหรือไม  และในลักษณะอยางไร 
  ๓. รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการสรางความเขาใจเพื่อ  ไมใหเกิด
ความกระทบกระเทือนตอจิตใจชาวพุทธ  และจะสรางความเขาใจระหวางพุทธศาสนิกชนและ 
อิสลามิกชนในประเทศไทยอยางไร 
  ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา 
 

                                               ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง 
                                          (ลงชื่อ)             การุณ  ใสงาม 
                                                               (นายการุณ  ใสงาม) 
                              สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย 

 



๑๘๔ 

ตัวอยางคําตอบกระทูถาม (ในราชกิจจานุเบกษา)  ถามนายกรัฐมนตรี 

คําตอบกระทูถามที่ ๐๐๒ ร. 
ของ นายการุณ ใสงาม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย 

เรื่อง คัดคานการทําลายพระพุทธรูปของรัฐบาลทาลบินั ประเทศอัฟกานิสถาน 
__________________ 

  ขาพเจา นายเกษม วัฒนชัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ 
นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดรับมอบหมาย 
จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ใหเปนผูชี้แจงตอบกระทูถาม เรื่อง คัดคานการทําลายพระพุทธรูป
ของรัฐบาลทาลิบัน ประเทศอัฟกานิสถาน ขาพเจาขอตอบกระทูถามของทานสมาชิกผูมีเกียรติ  
ดังนี้ 

  คําตอบขอ ๑ และขอ ๒  ขอเรียนวาเนื่องจากประเทศไทยและประเทศสวนใหญ
ในประชาคมโลก มิไดรับรองรัฐบาลของกองกําลังทาลิบันเปนรัฐบาลที่ถูกตองตามกฎหมาย 
ของอัฟกานิสถาน ดังน้ัน ในกรณีการกระทําของรัฐบาลทาลิบันประเทศไทยจึงตองดําเนินการ 
อยางรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการดําเนินการใด ๆ อันอาจถือเปนการใหการรับรองทางกฎหมาย
แกกลุมทาลิบัน ซึ่งประเทศไทยไดมีการดําเนินการตอกรณีดังกลาว ดังนี้ 

๑. การดําเนินการในกรอบพหุภาคี 
    ๑.๑ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

ไดมีหนังสือถึงผูอํานวยการใหญ UNESCO แสดงความสนับสนุนในนามรัฐบาลไทยตอการ
ดําเนินการอยางแข็งขันขององคการดังกลาวที่จะยับยั้งและคัดคานการตัดสินใจของผูนํา 
กลุมทาลิบัน 

๑.๒ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๔ ผูแทนถาวรประจําสหประชาชาติ ณ นคร
นิวยอรก ไดมีหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติแสดงทาทีของรัฐบาลไทย พรอมทั้งแจงความ
ประสงคของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศที่ขอใหฝายทาลิบันทบทวนการกระทํา
ดังกลาว 

๑.๓ กระทรวงการตางประเทศไดสั่งการใหสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงปารีส (ซึ่งเปนที่ตั้ งของ UNESCO) และคณะผูแทนถาวรประจําสหประชาชาติ ณ 
นครนิวยอรก สนับสนุนและดําเนินการอยางแข็งขันรวมกับสถานเอกอัครราชทูตและคณะผูแทน
ถาวรประจําสหประชาชาติของประเทศอ่ืน ๆ ที่นับถือพุทธศาสนา ตลอดจนประเทศที่มีทาที
รวมกัน ใหแสดงเจตจํานงรวมกัน (Joint Representation) ตอผูอํานวยการใหญ  UNESCO  
และตอเลขาธิการสหประชาชาติ เพ่ือเรียกรองใหดําเนินการทุกวิถีทางที่จะกดดันใหกลุมทาลิบัน
ยุติการกระทํา 

 



๑๘๕ 

 

๑.๔ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ คณะผูแทนถาวรประจําสหประชาชาติ               
ณ นครนิวยอรก ไดรวมอุปถัมภรางมติที่เสนอโดยเยอรมนีตอที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ      
เพ่ือเรียกรองใหกลุมทาลิบันทบทวนและยุติการทําลายพระพุทธรูปและรูปปน Pre – Islamic     
ในอัฟกานิสถาน ซึ่งรางขอมติดังกลาวไดรับการรับรองในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ    
อยางเปนเอกฉันท 

๑.๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ไดรวมกับกลุมเอเชีย - แปซิฟค 
ประจํา UNESCO จัดทําแถลงการณเกี่ยวกับประเทศอัฟกานิสถาน (Statement on 
Afghanistan) แสดงทาทีของกลุมและเสนอตอผูอํานวยการใหญ UNESCO โดยจะสนับสนุน 
การดําเนินการของ UNESCO ในการปกปองมรดกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
ในอัฟกานิสถาน การหาทาทีรวมกันของประชาคมโลกโดยการหารือรวมกับสหประชาชาติ
สนับสนุนให มีการจัดตั้ งกองทุนชวยเหลือพิเศษสําหรับ UNESCO ในการรักษามรดก 
ทางประวัติศาสตรของอัฟกานิสถาน และเรียกรองใหผูอํานวยการใหญ UNESCO พิจารณา
ขอเสนอแนะของประเทศในภูมิภาคที่จะรักษาศิลปะวัตถุในอัฟกานิสถาน รวมทั้งการเคลื่อนยาย
ไปเก็บรักษาไวในประเทศใกลเคียง และขอใหผูอํานวยการใหญ UNESCO ดําเนินการโนมนาว
ผานประเทศที่มีอิทธิพลตอกลุมทาลิบัน 

๒.  การดําเนินการในกรอบทวิภาค ี
๒ .๑ วันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๔  พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี  ไดมีหนังสืออางถึงนายกรัฐมนตรีอินเดีย สนับสนุนการเรียกรองรวมกับอินเดีย
และประชาคมโลกเพื่อกดดันใหกลุมทาลิบันยุติการทําลายพระพุทธรูปและโบราณวัตถุ 
ที่เมืองบามิยันในอัฟกานิสถาน 

๒.๒ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดมี
หนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศปากีสถานในฐานะที่รัฐบาลปากีสถาน 
ใหการสนับสนุนและรับรองรัฐบาลทาลิบัน เพ่ือขอใหโนมนาวกลุมทาลิบันใหยุติการดําเนินการ 
ในครั้งนี้ 

๒.๓ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๔ ในระหวางการเยือนมาเลเซียอยางเปน
ทางการ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดเจรจากับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศมาเลเซียเพ่ือขอใหโนมนาวกลุมทาลิบันใหยุติการดําเนินการ ซึ่งฝายมาเลเซียได
แจงวามาเลเซียไมเห็นดวยกับการกระทําดังกลาวและไดมีทาทีเชนเดียวกับองคการการประชุม
กลุมประเทศอิสลาม  (Organization of Islamic Conference – OIC) กลาวคือ  ขอใหกองกําลัง
ทาลิบันทบทวนคําสั่งทําลายพระพุทธรูปดังกลาวและวามิใชเหตุผลของศาสนาอิสลาม และ
พรอมที่จะสนับสนุนการดําเนินการเพื่อหยุดยั้งเหตุการณที่เกิดขึ้น 

๒.๔ กระทรวงการตางประเทศไดสั่งการใหเอกอัครราชทูต ณ กรุง
อิสลามาบัด เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และอุปทูต ณ กรุงริยาด ดําเนินการรวมกับ
เอกอัครราชทูตของประเทศที่นับถือพุทธศาสนาและประเทศที่มีทาทีคัดคานการกระทํา 



๑๘๖ 

 

ของกลุมทาลิบันในการแสดงเจตจํานงรวมกันเพื่อคัดคานและประณามการกระทําครั้งน้ี  และยื่น
บันทึกชวยจําตอผูแทนของกลุมทาลิบันในปากีสถาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตสและซาอุดิอาระเบีย 

๓.  การออกแถลงการณแสดงทาทีของประเทศไทย 
๓.๑ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

ไดแถลงขาวแสดงทาทีไมเห็นดวยกับการกระทําดังกลาวเพราะกระทบกระเทือนจิตใจของ
พุทธศาสนิกชนจํานวนมาก 

๓.๒ วันที่ ๕ และ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๔ กระทรวงการตางประเทศไดออก
แถลงการณแสดงทาทีของไทยและประณามการกระทําดังกลาว 

๔.  มาตรการตอไปของประเทศไทย 
แมวามาตรการและความพยายามของประชาคมโลกในการเรียกรอง 

และกดดันกลุมทาลิบันมิใหทําลายพระพุทธรูปที่ไดดําเนินการไปแลวน้ันจะไมประสบผลสําเร็จ 
อยางไรก็ตาม กระทรวงการตางประเทศเห็นวาประเทศไทยควรดําเนินมาตรการตอไป  
โดยดําเนินการรวมกับประชาคมโลก (ผานสหประชาชาติและ UNESCO) และกลุมประเทศอ่ืนๆ 
ที่มีวัตถุประสงคเดียวกัน ดังนี้ 

๔.๑ ดําเนินการเชนที่ผานมาเพื่อมิใหโบราณวัตถุและพระพุทธรูปยุคกอน
อิสลามที่ยังเหลืออยูในอัฟกานิสถานถูกทําลายตอไปอีก  (to prevent further destruction) 

๔ .๒  ร วมมือกับมิตรประเทศทั่ ว โลกโดยเฉพาะอย างยิ่ งที่นับถือ
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ตลอดจนองคกรระหวางประเทศและองคกรเอกชน (NGOs) 
ทั้งหลายในการดําเนินการทุกวิถีทาง เพ่ือปองกันและยับยั้งการทําลายมรดกทางวัฒนธรรมที่มี
คุณคาของโลกของกลุมทาลิบัน 

๔ .๓ สําหรับการดําเนินการภายในของประเทศไทยนั้น กระทรวง 
การตางประเทศจะพิจารณาใหมีการประชุมหารือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย 
เพ่ือหามาตรการในอันที่จะปกปองและรักษาไวซึ่งพระพุทธรูป  รูปปนและโบราณวัตถุที่มีคุณคา
ทางศาสนาและวัฒนธรรมของโลก ทั้งในอัฟกานิสถานและในประเทศอื่น ๆ ซึ่งรวมทั้ง 
ประเทศไทยดวย 

การดําเนินการในสวนของกระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนาไดขอให
องคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (พ.ส.ล.)  แจงประเทศในเครือสมาชิกที่นับถือพุทธศาสนา 
จํานวน  ๓๗  ประเทศ  เพื่อขอความรวมมือรวมใจแสดงการคัดคาน และประณามการทําลาย
พระพุทธรูปตอรัฐบาลทาลิบัน ซึ่งทางองคการ พ.ส.ล. ไดดําเนินการแจงประเทศสมาชิกรวมกัน
คัดคานอยางแข็งขัน 

คําตอบขอ ๓ ขอเรียนวา กรณีดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการ
ศาสนาไดมีการประชาสัมพันธใหชาวพุทธตอตานและคัดคานการทําลายพระพุทธรูปโบราณ 



๑๘๗ 

 

โดยพรอมเพรียงกัน  แตถือหลักอหิงสาและมีเมตตาตอเพื่อนรวมโลก  สําหรับการสรางความ
เขาใจระหวางชาวพุทธและอิสลามนั้น ขอเรียนวากระทรวงศึกษาธิการไดมีการรวมมือกัน 
จัดกิจกรรมระหวางรัฐและชาวอิสลามเปนประจําอยูแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งทางภาคใต  
เชน การสงเสริมกิจการฮัจย การจัดประชุมระหวางศาสดาจารยของชาวอิสลาม  เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๘ 

 

ตัวอยางกระทูถาม (ในราชกิจจานุเบกษา)  ถามรัฐมนตรี 

(สําเนา) 
รับที่  ๙/๒๕๔๔  วันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๔๔  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กระทูถามที่  ๐๐๙ ร. 
______________ 

  วุฒิสภา 

             ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๔๔ 

เรื่อง  การสมยอมราคาในงานสรางเขื่อนปองกันนํ้าทวมกรุงเทพมหานคร 

กราบเรียน  ประธานวุฒิสภา 

ขาพเจาขอตั้งกระทูถาม  ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ดังตอไปน้ี 
ตามที่สํานักระบายน้ํากรุงเทพมหานคร โดยนายประสิทธิ์ สาธร ผูอํานวยการ

กองเครื่องจักรกลไดเรียกผูรับเหมาจํานวน ๒ ราย ซึ่งไดเสนอราคาในการประกวดราคากอสราง
โครงการเขื่อนปองกันนํ้าทวมกรุงเทพมหานคร จํานวน ๓ รายการ (๑. โครงการกอสราง      
ชวงคลองบางเขน ๙ – เทเวศน   ๒. โครงการกอสรางชวงสะพานพระราม ๙ – คลองพระโขนง     
๓ . โครงการกอสรางชวงดาวคะนอง – แจงรอน)  เพ่ือทําการตอรองราคา  เ ม่ือวันที่ 
๑๕  มิถุนายน  ๒๕๔๔  นั้น  ซึ่งผลปรากฏวาในการตอรองราคาดังกลาว  เปนที่นาสังเกตวา  
นาจะมีเง่ือนงําที่ทําใหเขาใจไดวามีการสมยอมราคากันเกิดขึ้นระหวางบริษัทผูรับเหมา 
ดวยกันเอง หรือระหวางบริษัทผูรับเหมากับเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานครผูรับผิดชอบโครงการ 
เพราะผลจากการตอรองราคาที่มีราคากลางโครงการละ ๓ – ๔ รอยลานบาท นั้นไดลดลง 
ไมถึงรอยละ .๐๐๐๑  และบางโครงการเจรจาลดลงเพียง ๕๐๐ – ๖๐๐ บาทเทานั้น ซึ่งทาง
กรุงเทพมหานครอางวา หากลดลงมากกวานี้ผลงานที่ไดจะไมมีคุณภาพ ดวยเหตุผล 
อันนาเคลือบแคลงสงสัยดังกลาว จึงขอเรียนถามวา 

๑. รัฐบาลจะชี้แจงถึงรายละเอียดของโครงการ รวมถึงขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินการประมูลงานโครงการดังกลาวไดหรือไม  ถาไมไดเพราะเหตุใด 

๒ . รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยไดใหนโยบายกับกรุงเทพมหานคร 
ในการตอรองราคาจางเหมาภายใตหลักการที่วาการตอรองราคามากเกินไปจะมีผลทําให
คุณภาพของงานตกต่ําไมไดมาตรฐานจริงหรือไม  อยางไร 

 
 



๑๘๙ 

 

๓ . รัฐบาลมีแนวนโยบายที่ เปนรูปธรรมในอันที่จะปองกันมิใหเกิดการ 
สมยอมราคาในการประมูลงานของกรุงเทพมหานคร  และรวมถึงโครงการกอสรางอ่ืน ๆ  
ของรัฐหรือไม  อยางไร 

ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา 

                                                ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง 
                                                (ลงชื่อ)          สนิท  จันทรวงศ 
                                                               (นายสนิท  จันทรวงศ) 
                            สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๐ 

ตัวอยางคําตอบกระทูถาม (ในราชกิจจานุเบกษา)  ถามรัฐมนตรี 

คําตอบกระทูถามที่ ๐๐๙ ร. 
ของ นายสนิท  จันทรวงศ  สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธาน ี

เรื่อง  การสมยอมราคาในงานสรางเขื่อนปองกันนํ้าทวม กรุงเทพมหานคร 
__________________ 

ข าพ เ จ า  ร อยตํ า ร วจ เ อก  ปุ ร ะชั ย  เ ป ย มสมบู รณ  รั ฐ มนตรี ว า ก า ร
กระทรวงมหาดไทย  ขอตอบกระทูถามของทานสมาชิกผูมีเกียรติ  ดังนี้ 

คําถามที่ ๑ รัฐบาลจะชี้แจงถึงรายละเอียดของโครงการ รวมทั้งขั้นตอนและ
วิธีการดําเนินการประมูลงานโครงการดังกลาวไดหรือไม  ถาไมได  เพราะเหตุใด 

คําตอบ  กระทรวงมหาดไทย  ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 

๑.  สภาพทั่วไป 
จากเหตุการณน้ํ าทวมใหญ ในกรุง เทพมหานคร  เ ม่ือป  พ .ศ .  ๒๕๓๘  

รั ฐบาลมีนโยบายใหกรุ ง เทพมหานครจัดทํ าโครงการกอสร างแนวปองกันน้ํ าท วม  
(ความยาว  ๘๓ กิโลเมตร)  ริมแมน้ําเจาพระยา และคลองบางกอกนอย เพ่ือปองกันนํ้าทวม 
และความสูญเสีย  ความเดือดรอนของประชาชนที่พักอาศัยอยูในพื้นที่ริมฝงแมน้ําที่ครอบคลุม
พ้ืนที่ ๓๕ ตารางกิโลเมตร ประมาณ  ๘๐,๐๐๐  หลังคาเรือน  โดยไดเริ่มกอสรางตั้งแต  
พ.ศ. ๒๕๓๙  ถึงปจจุบัน แลวเสร็จไปแลว  ๓๕  กิโลเมตร  และจะแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๔๔  
อีก ๘ กิโลเมตร สวนที่เหลืออีกประมาณ ๔๐ กิโลเมตร จะดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗ 
และคาดวาจะแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๔๗ หากดําเนินการเสร็จแลวจะสามารถปองกันและแกไข
ปญหานํ้าทวมในพื้นที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาและคลองบางกอกนอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ใหหมดสิ้นไปได 

๒.  กฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  กฎเกณฑ  และแนวทางปฏิบตั ิ
๒.๑ พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงาน

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒  
๒.๒ มติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวของ เชน มาตรการปรับลดราคากลาง

สิ่งกอสรางของหนวยงานภาครัฐลงรอยละ  ๑๐ 
๒.๓ นโยบายรัฐบาล 

ขอ  ๑๕  การบริหารราชการแผนดิน  รั ฐบาลมีนโยบายสร าง         
ความโปรงใสและขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดิน 

๒.๔ นโยบายของกระทรวงมหาดไทย 

 



๑๙๑ 

 

ขอ  ๑๓  ดานการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบใน 
วงราชการ   

๒.๕ นโยบายกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  
เชน ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยเรื่องพัสดุ 

๓.  มาตรการและการดําเนนิการ 
การดําเนินการมีขั้นตอนการประกวดราคาหาผูรับจางเหมาดังนี้ 
๓.๑  รายละเอียดโครงการ  แบงการดําเนินการออกเปน  ๓  ชวง  คือ 

- ชวงที่ ๑ โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาฯ  
ชวงจากคลองบางเขนเกาถึงสถานีสูบน้ําเทเวศน  งบประมาณ  ๕๓๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(ราคากลางหลังปรับลดลง ๑๐% ตามมติ ค.ร.ม. เม่ือวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ เปนเงิน 
๔๗๐,๒๐๓,๒๐๐  บาท) 

- ชวงที่ ๒ โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาฯ  
ชวงจากสะพานพระราม ๙ ถึงคลองพระโขนง งบประมาณ ๔๔๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท (ราคากลาง
หลังปรับลดลง ๑๐% ตามมติ ค.ร.ม. เม่ือวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ เปนเงิน ๓๗๙,๙๘๐,๐๐๐  
บาท) 

- ชวงที่ ๓ โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาฯ
ชวงจากคลองดาวคะนองถึงคลองแจงรอน และครองมหาสวัสดิ์ ชวงจากคลองศาลเจาถึงคลอง
ขุนศรีบุรีรักษ งบประมาณ ๖๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ราคากลางหลังปรับลดลง ๑๐% ตามมติ 
ค.ร.ม. เม่ือวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ เปนเงิน ๕๗๘,๙๐๗,๐๐๐ บาท) 

๓.๒  การประกวดราคาหาผูรับจางเหมาดังนี้
(๑)  แตงตั้งคณะกรรมการคิดราคากลาง พรอมกับประกาศแจงความ

ประกวดราคา 
(๒) เสนอขอความเห็นชอบประกวดราคา โดยขออนุมัติแตงตั้ง

คณะกรรมการรับซอง  เปดซอง และคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาเพื่อดําเนินการ
ประกวดราคา 

(๓) หลังจากไดรับความเห็นชอบใหประกวดราคา กรุงเทพมหานคร
จะออกแจงความประกาศประกวดราคาแจงใหผูสนใจทราบกําหนดวันขายแบบ วันรับและ 
เปดซองประกวดราคา เง่ือนไขตาง ๆ พรอมทั้งแสดงราคากลางเพื่อประกาศเปดเผยราคากลาง 
ตามมาตรการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกัน เสนอราคาตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๑ 

 
 



๑๙๒ 

 

๓.๓  ผลประกวดราคา
วิธีการประกวดราคา 
กรุงเทพมหานคร ไดดําเนินการประกวดราคา ตามขอบัญญัติ

กรุงเทพมหานครวาดวยเรือ่งการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘  โดยมีผลการดําเนินการดังนี้ 
- ไดประกาศแจงความประกวดราคาเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๔ 
-  ขายแบบใหผูสนใจ ระหวางวันที่ ๑๔ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔   
-  รับและเปดซองประกวดราคา ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๔

พิจารณาผลประกวดราคา เม่ือวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ มีรายละเอียด ดังนี้ 
-  ชวงที่ ๑  มีผูซื้อแบบ ๓๒ ราย ยื่นซองเสนอราคา ๕ ราย  

ปรากฏวา หางหุนสวนจํากัด ยงวัฒนากอสราง เสนอราคาต่ําสุด ๓๔๙,๙๙๙,๕๗๒.๒๘ บาท 
ต่ํากวางบประมาณ (๕๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท) และต่ํากวาราคากลาง (๔๗๐,๒๐๓,๒๐๐ บาท) 
คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาไดรวมกันตอรองราคา หางฯ ยินดีลดราคาลงเหลือ 
๓๔๙,๙๙๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการเห็นควรจางหางหุนสวนจํากัด ยงวัฒนากอสราง   
เปนผูดําเนินการ 

-  ชวงที่ ๒ มีผูซื้อแบบ ๓๓ ราย ยื่นซองเสนอราคา  ๘ ราย 
ปรากฏว า  บริษัท  สยามซินเท็คคอนสตรัคชั่ น  จํ ากัด  (มหาชน )  เสนอราคาต่ํ าสุ ด 
๓๑๕,๓๘๓,๔๐๐ บาท  ต่ํากวางบประมาณ  (๔๔๕,๗๐๐,๐๐๐  บาท)  และต่ํากวาราคากลาง  
(๓๗๙ ,๙๘๐ ,๐๐๐  บาท ) คณะกรรมการไดรวมกันตอรองราคา  บริษัท สยามซินเท็ค 
คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)  ยินดีลดราคาลงเหลือ  ๓๑๕,๓๐๐,๐๐๐  บาท คณะกรรมการ
เห็นควรจางบริษัท  สยามซินเท็คคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 

-  ชวงที่ ๓  มีผูซื้อแบบ ๓๐ ราย ยื่นซองเสนอราคา ๙ ราย 
ปรากฏวา  หางหุนสวนจํากัด ยงวัฒนากอสราง  เสนอราคาต่ําสุด  ๔๔๘,๙๒๙,๕๗๑.๑๘ บาท 
ต่ํากวางบประมาณ  (๖๔๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท)  และต่ํากวาราคากลาง  (๕๗๘,๙๐๗,๐๐๐ บาท)  
คณะกรรมการไดรวมกันตอรองราคา  หางหุนสวนจํากัด ยงวัฒนากอสราง ยินดีลดราคาลงเหลือ  
๔๔๘,๙๒๐,๐๐๐  บาท  คณะกรรมการเห็นควรจางหางหุนสวนจํากัด  ยงวัฒนากอสราง   

คําถามที่ ๒ รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยไดใหนโยบายกับกรุงเทพมหานคร
ในการตอรองราคาจางเหมาภายใตหลักการที่วาการตอรองราคามากเกินไป จะมีผลทําให
คุณภาพของงานตกต่ําไมไดมาตรฐานจริงหรือไม  อยางไร 

 

 

 



๑๙๓ 

 

คําตอบ  กระทรวงมหาดไทย ขอเรียนชีแ้จงดังนี้ 
กรุงเทพมหานครไดตอรองราคาจางเหมาภายใตกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ          

และนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยในการพิจารณาตอรองราคาของ
คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา  คณะกรรมการจะพิจารณาตามหลักเกณฑ 
ที่สําคัญในการพิจารณาจางผูยื่นเสนอประกวดราคาดังนี้ 

๑. ผูยื่นเสนอประกวดราคาตองปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 
ที่ระบุไวในประกาศแจงความประกวดราคา 

๒ .  การพิจารณาจ าง เปนผู ดํ า เนินการกอสร างโครงการจะพิจารณา 
จากผูยื่นเสนอราคาต่ําสุด  โดยราคาที่ยื่นต่ํากวางบประมาณและราคากลางที่ตั้งไว 

๓. ในกรณีที่ผูยื่นเสนอประกวดราคารายต่ําสุดที่เสนอราคาต่ํากวางบประมาณ 
และราคากลางแลว เม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาไดรวมกันตอรองราคา 
ใหลดราคาใหต่ําลงมาอีก ถาผูยื่นเสนอราคาไมยอมลดราคาหรือลดราคาเพียงเล็กนอยก็ตาม  
คณะกรรมการไมสามารถอางเปนเหตุเพ่ือไมจางผูยื่นเสนอราคารายดังกลาวได เพราะราคา 
ที่เสนอต่ํากวางบประมาณและราคากลางแลว อนึ่ง ตั้งแตมีคําสั่งใหเปดเผยราคากลาง   
ผูยื่นเสนอราคาก็ไมคอยยอมลดราคาลงอีกเพราะถือวาต่ํากวาราคากลางและงบประมาณแลว 

คําถามที่ ๓ รัฐบาลมีนโยบายที่เปนรูปธรรมในอันที่จะปองกันมิใหเกิดการ
สมยอมราคาในการประมูลงานของกรุงเทพมหานคร และรวมถึงโครงการกอสรางอ่ืน ๆ ของรัฐ
หรือไม อยางไร 

คําตอบ  กระทรวงมหาดไทย ขอเรียนชีแ้จงดังนี้ 

๑.  การประกาศแจงความประกวดราคา 
กรุงเทพมหานครไดดําเนินการประชาสัมพันธในการประกวดราคา ดังนี้ 
(๑) ในการประมูลงานของกรุงเทพมหานคร กอนประกวดราคาไดมีการ

ประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วไป โดยกรุงเทพมหานครจะใหกองประชาสัมพันธประกาศ 
แจงความประกวดราคาทางวิทยุกระจายเสียงของกรุงเทพมหานคร 

(๒) จัดสงใหสํานักงานเขตทกุสํานักงานเขตชวยประชาสัมพันธ 
(๓) สงใหกรมประชาสัมพันธและองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย    

และศนูยรวมขาวประกวดราคาประชาสัมพันธใหผูสนใจทราบ 
(๔) แจงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินทราบดวย 
(๕) ประกาศแจงความประกวดราคาไดเปดเผยราคากลางที่คณะกรรมการ

ราคากลางไดกําหนดไวใหทราบทั่วกัน 
 
 
 



๑๙๔ 

 

๒.  การเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเสร ี
ในการประมูลเจาหนาที่ผูดําเนินการไดดําเนินการใหมีการประมูลงาน 

อยางบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเสรี โดยดําเนินการดังนี้ 
(๑) เชิญเจาหนาที่ตํารวจมาเพื่อรักษาความเรียบรอย 
(๒) มีผูบังคับบัญชาระดับสงูมารวมเปนสักขีพยานและควบคุมอยางใกลชิด 
(๓) มีเจาหนาที่จากสํานักงานตรวจเงินแผนดินและผูสือ่ขาวจํานวนมาก       

มาเปนสักขีพยานดวย 

อน่ึง ในการดําเนินการประกวดราคา กรุงเทพมหานครไดอนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา  เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผูยื่นเสนอประกวดราคา         
ที่เหมาะสม โดยโครงการกอสรางแนวปองกันนํ้าทวมริมแมน้ําเจาพระยา จํานวน ๓ ชวงนี้  
ในแตละชวงจะแตงตั้งคณะกรรมการพิจาณาผลประกวดราคา และดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ 
ตามที่กลาวแลวขางตนในรูปของคณะกรรมการและไดผูเสนอราคาที่เหมาะสม 


